



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 17 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนกฎหมายเกษตรพันธสัญญา มุ่งสร้างความเป็นธรรม	ไทยโพสต์
2. บิ๊กตูปลื้มมะกั้นลดจับตาระเบิดทรัพย์สินไทยพื้น'บัญชีพิเศษ' เหลือแค่ระดับธรรมดา	มติชน
3. ทหารสืบทอดอำนาจแผนลับตั้งพรรคหนุน'บิ๊กตู' ดัน'สมคิด'นั่งหน.-สถิตย'เลขาฯ	เดลินิวส์
4. คอล้มน์ บุคคลในข่าว	ไทยรัฐ
5. คอล้มน์ เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล	มติชน
6. ของขวัญชวาณา ทั่วประเทศ 2ธนาคารแจกใหญ่คืนดอกเบี้ยให้30%	เดลินิวส์
7. ผุดสนามบินเชียงใหม่2รับท่องเที่ยวบูม 'อาคม'ลั่นในวงเสวนาสมคิดเชื่อกศก.เทกออฟ	มติชน
8. สัมภาษณ์: แก้มสินค้าเกษตร-เล็งได้ใบเขียวไอยูยู โจทย์ท้าทาย'กฤษฎา บุณราช'	ฐานเศรษฐกิจ
9. บิ๊กตูยันเงี่ยหูฟังทุกข้อเสนอปปช.ชี้แก้กม.ลูกทฤษฎีสมคบคิด	ข่าวสด

กระทรวงเกษตรฯขับเคลื่อนกฎหมายเกษตรพันธสัญญา มุ่งสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกร-ผู้ประกอบการธุรกิจ



“ระบบเกษตรพันธสัญญา” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คอนแทรคท์ ฟาร์มมิ่ง” (Contract Farming) เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสินค้าเกษตรมาอย่างยาวนาน แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีปัญหาอย่างมากในการนำระบบเกษตรพันธสัญญาไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการทำสัญญาที่เอาเปรียบเกษตรกร ทำให้เกษตรกรกลายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดในกระบวนการผลิต และแม้ว่าฝ่ายผู้ประกอบการจะเป็น ผู้ผลิตสัญญาเสียเอง เกษตรกรก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะฟ้องร้องหาความเป็นธรรมให้กับตนเอง จากข้อร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการผลักดัน “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560” โดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา



นายพิรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ระบบเกษตรพันธสัญญา” ว่า

เป็นระบบการผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จำหน่ายหรือรับจ้างผลิตผลผลิตทางการเกษตรตามจำนวน คุณภาพ ราคาหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ และผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลผลิตดังกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ตามสัญญา โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กำหนดผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

“การที่รัฐตรากฎหมายมากำกับดูแลระบบดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์การทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ป้องกันปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนเกินจริง การทำสัญญาที่ขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใส มีข้อผูกมัดเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญาจนกลายเป็น “สัญญาไม่เป็นธรรม” ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง” นายพิรพันธ์ กล่าว

นายพิรพันธ์ กล่าวถึงประโยชน์ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ด้วยว่า ประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ 1) ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านการตลาด มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐานไปยังเกษตรกร เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจ

ทางการเกษตรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

2) ช่วยให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองในการทำสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม ป้องกันปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อและชักชวนเกินจริง กำกับดูแลการทำสัญญาให้มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายต้องรับภาระเกินกว่าสมควร และ

3) ช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดจากการทำสัญญาและลดการนำคดีขึ้นสู่ศาล โดยมีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้การแก้ปัญหาข้อพิพาทมีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและยืดหยุ่นกว่ากระบวนการในศาลยุติธรรม รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองคู่สัญญาระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญามีหน้าที่จะต้องดำเนินการใน 2 เรื่อง คือ 1. ต้องมาจดทะเบียนประกอบธุรกิจในระบบเกษตร พันธสัญญา ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในจังหวัดที่ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรที่มีสำนักงานใหญ่ หรือภูมิลำเนาตั้งอยู่ ก่อนเริ่มประกอบกิจการ และในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ก่อนแล้ว ต้องมาแจ้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 60 เป็นต้นไป โดยช่องทางในการแจ้งมี 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ <http://www.opsmoac.go.th/contractfarming> หรือแจ้งด้วยตนเอง และ 2. การทำสัญญากับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับชักชวนและร่างสัญญาที่มีรายละเอียดตามที่

กฎหมายกำหนด ให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อน
เข้าทำสัญญา

กฎหมาย “ระบบเกษตรพันธสัญญา” จึง
ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ ในการสร้างความเป็น
ธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจแบบ
ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2281-5955 ต่อ
354 หรือสายด่วน 1170

บิ๊กตู่ปลื้มมะกันลดจذبตาละเมิดทรัพย์สิน ไทยพ่น'บัญชีพิเศษ'

เหลือแค่ระดับธรรมดา สนธิรัตน์ชี้ตปท.เชื่อมั่น 'ปัก'ให้ของขวัญปีใหม่ อปพร.เฮเบิกเบี้ยเลี้ยงได้

สหรัฐปรับไทยพ่นบัญชีพิเศษ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง
ปราบปรามจริงจัง-นโยบายระดับ
สูงชัดเจน นายกฯปลื้มใจ-ขอบคุณ
ทุกฝ่าย เอกชนเผยส่งผลดีระบบ
ศก.ไทย-เพิ่มความเชื่อมั่นนัก
ลงทุน (อ่านต่อหน้า 8)

บัญชีพิเศษ

ไทยหลุดบัญชีละเมิดทรัพย์สินฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 15 ธันวาคม ตามเวลาประเทศไทย ประมาณ 22.00 น. นายโรเบิร์ต โลทีโฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือยูเอสทีอาร์ ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List-PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) หลังจากที่จัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ ตั้งแต่ปี 2550-2560 ก่อนประกาศ

ทบทุนสถานะของไทยนอกรอบ Out Of Cycle Review เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

"การที่ไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้นจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศในสายตาของผู้ค้าและนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สหรัฐพิจารณาในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ซึ่งสหรัฐให้แก่ประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไทยด้วย" นายสนธิรัตน์กล่าว และว่า การปรับสถานะของไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ นอกจากนี้การพัฒนา ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนำประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและขอให้การปรับสถานะของไทยที่บรรลุผลในครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคน

สหรัฐชี้ไทยปราบปรามจริงจัง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการประกาศผลครั้งนี้ยูเอสทีอาร์ระบุว่า สหรัฐตระหนักถึง

ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในระดับสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อีกทั้งมีการดำเนินการอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทหารทั้งสามเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงาน กสทช. กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ดำเนินการอย่างจริงจังจนการละเมิดได้หมดสิ้นไปในหลายพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าสำคัญ คือศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัดจตุจักร ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว หาดป่าตอง และหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยูเอสทีอาร์เห็นถึงความพยายามของไทยในการแก้ไขข้อกังวลของภาคเอกชนสหรัฐ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า โดยเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบ และปรับปรุง

ขั้นตอนการจดทะเบียน จนทำให้สามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลงได้อย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในประเทศภาคีหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การเสริมสร้างความโปร่งใสโดยเปิดให้มีการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประจำ ซึ่งช่วยคลายความกังวลของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องลงไปได้มาก

'บิ๊กตู'ปล้มไทยถูกลดชั้นบัญชี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พอใจผลการประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ที่สหรัฐได้เผยแพร่ออกมาล่าสุด โดยถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List-PWL) ให้อยู่ในกลุ่มบัญชีจับตาธรรมดา (Watch List : WL) หลังจากที่ไทยใช้ความพยายามในเรื่องนี้มาแล้วกว่า 10 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ

นายกระบวนว่า รัฐบาลนี้ได้ประกาศสงครามกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ จึงส่งผลให้สหรัฐยอมรับในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา เช่น แก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อลดปริมาณคำขอจดที่ค้างอยู่จำนวนมาก และลดเวลาจดให้ได้ตามมาตรฐานสากล สนับสนุนงบประมาณสำหรับเครื่องมือเครื่องมือ และระบบ IT ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสั่งการให้ ตำรวจ ทหาร ออ.รมน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปปง. กรมศุลกากร ทุกภาคมีส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายกษ.ฝากขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมผลักดันเรื่องนี้ โดยในครั้งนี้นัสหรัฐได้พิจารณาบททวนและจัดทำ ประกาศบททวนสถานะของไทยนอกรอบให้กับประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเพราะโดยปกติแล้วจะประกาศ

ผลเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น

เอกชนมองข่าวดีหนุนลงทุนอีอีซี

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีข่าวดีหลายเรื่อง ล่าสุดที่ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (ยูเอสทีอาร์) ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) ดีขึ้นเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) มองว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย โดยเฉพาะในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะนี้เห็นมีนักลงทุนเข้ามาแล้ว เพราะข่าวดีหลายเรื่องในช่วงนี้ ทั้งการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจที่ขยับดีขึ้นมาก กรณีสหภาพยุโรป (อียู) มีข้อสรุปจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองและการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับอียูดีขึ้น "ข่าวดีหลายๆ ข่าวนี้จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการค้าต่างประเทศดีขึ้นตามไปด้วย" นายเจนกล่าว และว่า นอกจากนี้ ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประกาศว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเทกออฟ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่อยากให้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลกระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอร์บัส ในงานโครงการก่อนภายในไตรมาส 1/2561 ในมุมมองภาคเอกชนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี การประกาศโครงการลักษณะนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้ และจะยิ่งทำให้ภาพการลงทุนในอีอีซี ชัดขึ้น

ส.อ.ท.เชียร์'สมคิด'ดันศก.ฐานราก

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริการะบุปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้นว่า เป็นสัญญาณที่ดีเพราะสหรัฐเห็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะรัฐบาลได้ปราบปรามอย่างจริงจังจนร้านค้าตามจุดต่างๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง ตลาดคลองถม ย่านพัฒนาพงษ์มีการปิดตัวลง มีการดำเนินกฎหมายผู้กระทำความผิด แน่นอกลงเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ประเทศให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การปรับสถานะจะส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจ

ให้เติบโตเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วย แต่ปัจจุบันหากองค์ประกอบต่างๆ พบว่า ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ต่างมีท่าทีที่ดีต่อประเทศไทย หลังจากถอยห่างภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร โดยปัจจุบันความสัมพันธ์ดีขึ้น ทั้งการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีไทย และการฟื้นความสัมพันธ์จากอียู นายเกรียงไกรกล่าวถึงกรณี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศเทกออฟเศรษฐกิจไทยปี 2561 ว่า เป็นเรื่องที่ดี และสนับสนุน เพราะรัฐบาลได้เดินหน้าทำงานในนโยบายต่างๆ จนเริ่มเห็นผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การส่งออกขยายตัวสูงสุด แต่โจทย์หนึ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามอยู่คือ การทำให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรปรับราคาดีขึ้น โจทย์เหล่านี้เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งออกมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใส่ลงไป เศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ และรับรู้ว่าการดีขึ้นจริง

หอการค้าแนะรออย่าลืมหุ้นคุ้มครองไทย

ว่าที่ร้อยเอก จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางหอการค้าไทย กล่าวเช่นกันว่า เป็นเรื่องดีที่สหรัฐปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการที่สหรัฐจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ไทย อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าเรื่องการจัดสถานะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐให้กับประเทศต่างๆ เป็นเรื่องของการเมืองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายให้เดินตามสหรัฐ รวมถึงใช้เป็นกำแพงด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ดี ไทยเองต้องพึงพาการค้าระหว่างประเทศ การทำให้อุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ควรจะต้องคุ้มครองประชาชนและผู้บริโภคในประเทศให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าไปพร้อมๆ กันด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องยาภิทยาโรค

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

บัญชีพิเศษ

ว่าที่ร้อยเอกจิตร กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำหลายครั้งว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเทกออฟของไทยว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายสมคิดเป็นนักการตลาด จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ประกอบกับหากการเทกออฟของไทยหมายถึงแนวโน้มปีหน้าเศรษฐกิจในภาพรวมดี เติบโตต่อเนื่อง ตรงนี้เห็นด้วยอย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมหลายฝ่ายบอกว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจดีขึ้นและปีหน้าจะดีขึ้นนั้น แต่คนระดับล่างและคนทำธุรกิจต่างจังหวัดมองว่ายังไม่ค่อยดี เพราะติดเรื่องกำลังซื้อและการกระจายรายได้ เรื่องกระจายรายได้จึงเป็นโจทย์ที่จะต้องทำต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐต้องเดินหน้าต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง และการขนส่งหลักต่างๆ ทั้งบกและอากาศ ไม่ใช่มองเพียงแต่ทำในประเทศไทย แล้วตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพราะหลายประเทศก็กำลังพัฒนาแบบนี้เช่นกัน จึงต้องมองไปถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจีนเพื่อไม่ให้ตกขบวน

พลังงานเตรียมขงกรม.ของขวัญปีใหม่

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงมาตรการของขวัญปีใหม่กระทรวงพลังงานว่า เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้นจะมอบให้ ครม.เป็นผู้แถลงข่าวเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องแจกให้ทั่ว ลงให้ลึก หมายถึงต้องลงไปช่วยเหลือฐานรากของประเทศด้วย โดยมาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงพลังงานจะเน้นให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดำเนินการเพราะมีงบประมาณและมีความคล่องตัวมากกว่า

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า มาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงจะเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะถือเป็นฐานเศรษฐกิจที่มีต้นทุนน้อยกว่าเอกชนรายใหญ่และมีการประกอบกิจการและจ้างงานอยู่ทั่วประเทศ โดยจะมีการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส 2 มาตรการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ การประกอบธุรกิจ อาทิ การให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาสินค้าและตลาด

มท.ให้ของขวัญปีใหม่10อย่าง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญปีใหม่ที่ มท.จะเตรียมให้กับประชาชนว่า ในเบื้องต้นตอนนี้มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น 1.ตลาดประชารัฐ 2.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 3.การลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สท.) 4.โครงการขั้วรถมีน้ำใจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 5.กรมที่ดินจัดศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับประชาชน 6.กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการวางแผนลุ่มน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใน 25 จังหวัด 7.โครงการถนนสวยแห่งความสุข ซึ่งเป็นการเอาสายไฟลงดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 8.เปิดคลินิกดูแลเรื่องการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดแก่ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 9.ในส่วนของกรมการปกครอง (กปน.) ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวก ใครที่โหลดแอปพลิเคชันนี้ภายในเดือนมกราคม 2561 จะลดค่าน้ำจำนวน 100 บาท และ 10.สำหรับการประสานงานภูมิภาค (กปภ.) ได้ร่วมกับท้องถิ่นให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการดูแลระบบน้ำประปา

หนุนสร้างสนามบินแห่งใหม่

นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีมาก ที่มีการประกาศชัดเจนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า จะมีการสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ จ.ลำพูน และมีการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน หากจะสร้างที่บ้านธิ จ.ลำพูน ก็สามารถเชื่อมเส้นทางดอนเจียงเชียงใหม่ จากการขยายถนน 8 เลน ไปเชียงใหม่และเชื่อมกับทางรถไฟได้ จากการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือก็มีการเตรียมเสนอเรื่องการสร้างสนามบินใหม่ต่อการประชุม ครม.สัญจรวันที่ 26 ธันวาคมนี้ที่ จ.พิษณุโลก อยู่แล้ว เพราะเราต้องยอมรับว่าสนามบินเชียงใหม่เดิมหนาแน่นและขยายอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความแออัดได้ เพราะทางเข้าออกไม่สามารถขยายได้แล้ว จึงเป็นคำตอบของการสร้างสนามบินแห่งใหม่จะดีกว่า

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เป็นผลดีต่อทุกภาคส่วน เพราะการปาฐกถาของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะสนามบินแห่งใหม่ที่จะสร้างในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพราะเหมาะสมที่สุดแล้ว ด้วยจะส่งผลดีต่อภูมิภาค และพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจุดที่มีโครงการใหญ่ที่สำคัญ ทั้งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ที่จะเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงใหม่ บวกกับระบบการขนส่งที่จะกระจายนักท่องเที่ยวออกไปยัง จ.ลำพูน ลำปาง เชียงราย ผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์ และสนามบินแห่งใหม่ก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น

รายได้มลัน20ธ.ค.เคาะเม็ดเงินจิว

แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน วงเงิน 4,020 ล้านบาท ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก.ที่มีนายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นประธานจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ประชุมบอร์ดวาระพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่เห็นชอบผลการประมูลโดยวิธีการเรียกบริษัทที่เคยซื้อของประกวดราคายื่นข้อเสนอ ซึ่งปรากฏว่ามีกิจการร่วมค้า SCN-CHO ประกอบด้วย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยสั่งการให้ ขสมก.หาเหตุผลมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนมากกว่าปัจจุบัน โดยต้องตรวจเอกสารและระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเพื่อให้สามารถตอบคำถามกับสังคมได้ทุกเรื่อง และไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

“บอร์ดต้องการให้ ขสมก.อ้างอิงมูลค่าโครงการให้ครบถ้วน ทั้งระเบียบราชการเกี่ยวกับราคาจัดซื้อ รวมถึงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์)” แหล่งข่าวกล่าว และว่า ที่ผ่านมาได้เจรจาเรื่องของราคาและข้อเสนอต่างๆ กับกิจการร่วมค้า SCN-CHO เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคาที่ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมด คือต่ำกว่าที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและสูงกว่าราคากลางไม่เกิน 10% คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร หากวันที่ 20 ธันวาคมนี้ บอร์ดอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันนี้ เนื่องจากร่างสัญญาผ่านการตรวจสอบแล้ว จากนั้นต้องส่งมอบรถทั้งหมดภายใน 180 วัน โดยต้องส่งมอบ 100

ครั้งแรกก่อนภายใน 120 วัน

แหล่งข่าวกล่าวถึงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบชำระค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ (แคชบ็อกซ์) ที่ใช้งานไม่ได้ว่า เบื้องต้น ชสมก.ได้หารือกับบริษัทติดตั้งแล้วให้ชะลอการติดตั้งไว้ไม่เกิน 800 คันก่อน ส่วนจะมีผลต่อสัญญาหรือไม่ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง สำหรับระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ทิกเก็ต) ในส่วนของ 100 คันแรกที่บริษัท ช ทวี ติดตั้งไปแล้ว ชสมก.ยังไม่ได้ตรวจรับ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบ

ชง3มาตรการยางเข้ากรม.

นายคุณุฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ทางโทรศัพท์ว่า จะนำมติมาตรการดูแลปัญหายางพาราที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายคุณุฎากล่าวว่า โดยมี 3 มาตรการหลักในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางและแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ให้องค์กรราชการใช้ยางพาราภายใน

ประเทศเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้ยางได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนตัน จากเป้าหมาย 2 แสนตัน ภายใน 1 ปี เพื่อดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด มาตรการที่ 2 รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยมีวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อดูดซับผลผลิต 3.5 แสนตันจากตลาด

นายคุณุฎากล่าวว่า และมาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพารา แล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน โดยมีเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางลง 2 แสนไร่ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 400 บาท แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือประมาณครัวเรือนละ 4,000 บาท ขณะเดียวกันให้หยุดการกรีดยางในพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมด ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่ หยุดเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณยางได้ประมาณ 5 พันตัน ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 และสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อดูแลราคายางไม่ให้ต่ำกว่าราคาค้นทุน

5เสื่อยางราคาตกต่ำแก้ไม่ตก

แหล่งข่าวจากบริษัทที่เป็น 1 ใน 5 บริษัท

ส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศ หรือ 5 เสือ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซาท์แลนด์รีบริเบอรี่ จำกัด, บริษัท วงศ์บุญทิพย์ จำกัด, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยอ้อยยางพาราจำกัด กล่าวถึงกรณีการหารือเรื่องยางพารากับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงที่ผ่านมาว่า ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ บังคับให้เกษตรกรขายพลาที่ยังไม่สุกแก่แก่ที่ตลาด ประกอบกับราคายางในตลาดโลกต่ำด้วย ดังนั้น ในขณะนี้มาตรการที่ออกมาดูแลช่วยเหลือ จึงต้องอาศัยจากมาตรการระยะชั่วคราวของภาครัฐเป็นหลัก ที่จะส่งผลในวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการตั้งซัพพลายเออร์จากตลาดชั่วคราว ซึ่งรัฐบาลก็กำลังทำอยู่ เพื่อพยุงราคาไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องมองถึงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระยะกลาง รวมถึงระยะยาวว่าจะทำอย่างไรให้ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อเวลาราคายางผันผวนก็ยังอยู่กันได้ เพราะระยะต่อไปในปีหน้าและปีต่อไป สถานการณ์ยางก็จะเป็นเช่นนี้ อีก เพราะผลผลิตยางในประเทศจะยังคงมีออกมาในปริมาณมากอยู่ จากที่ชาวสวนปลูกยางกัน

ของขวัญปีใหม่ จากมหาดไทย

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(17.12.17)

- ตลาดประชารัฐ**
- กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)**
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)**
ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)**
จัดโครงการขั้บรณมีน้ำใจ
- กรมที่ดิน**
จัดศูนย์ดำรงธรรมแก้ไขปัญหาที่ดิน
- กรมโยธาธิการ**
วางแผนลุ่มน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใน 25 จังหวัด
- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)**
ทำโครงการถนนสวย
แห่งความสุข เอาสายไฟลงดิน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)**
เปิดคลินิกดูแล
การใช้ไฟแบบประหยัด
- การประปานครหลวง (กปน.)**
จัดทำแอปพ์ให้เข้าถึงบริการ
โหลดแอปพ์ภายใน ม.ค.2561
ลดค่าน้ำ **100 บาท**
- การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)**
ร่วมท้องถิ่นให้ความรู้เรื่องการดูแล
ระบบน้ำประปา

ที่มา :
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย

มากจากหลายปีก่อน ต้นยางก็จะเติบโตเรื่อยๆ และมีผลผลิตต่อไร่ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับยางจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผลิตยางออกมาปริมาณมากเช่นกันสู่ตลาดโลก

ยังมี'61'ประมูลแหล่งปิโตรได้แน่

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ และแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 และผลการประชุมภายในระหว่างกระทรวงพลังงานและคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ว่า ยืนยันว่าจะสามารถออกหนังสือเชิญชวนประกวดราคา (ทีโออาร์) ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตามจะต้องทำตามหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทั้งหมดให้ชัดเจนออกมาก่อน คาดว่า จะสามารถสรุปรายละเอียดทั้งหมดได้ภายในเดือนมกราคม 2561 เมื่อสรุปหลักเกณฑ์และมีความชัดเจนแล้วน่าจะทำได้ผู้ชนะประมูลเร็วกว่าปกติที่ต้องใช้เวลาพิจารณานาน 7-8 เดือน คืออาจเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2561 ขณะนี้จึงยังเป็นช่วงของการเตรียมพร้อมเปิดประมูล

ทหารสืบทอดอำนาจ แผนลับ ตั้งพรรคหนุน'บิ๊กตู'

ดัน'สมคิด'นั่งหน.-สถิตย์เลขาฯ ชงเซตซีโรสมาชิกกว่านชื่อตัวส.ส.

“วัชร” ปัดแผนลับ “ทหารตั้งพรรค” สืบทอดอำนาจ วางตัว “สมคิด” นั่งหัวหน้า ดึง “สถิตย์ ลิมพงค์พันธุ์” อดีตปลัดคลังเป็นเลขาฯ ลุยภารกิจสำคัญหนุน “บิ๊กตู” นั่งเก้าอ้นายกฯ ♦อ่านต่อหน้า 11

แผนลับ □ ต่อจากหน้า 1

ต่ออีกสมัย ซึ่งแผนเซตซีโรสมาชิก เปิดทาง ส.ส.ย้ายเข้าพรรคทหาร ขอรอดมพลังนักการเมืองด้าน ด้านสนช. โยนรัฐบาล ชงแก้ ก.ม. พรรคการเมือง ขึ้นไม่มีมิมิบ กรธ. ลั่นไม่เคยคิดเซตซีโร “เพื่อไทย” จะพวกหน้าเดิม ชงสร้างเงื่อนไข ชื่อโรดเม็พ “เสียคือ” ตักคอระวัง “บิ๊กตู” ผิดคำพูดบนเวทีโลก จี “บิ๊กป้อม” แจงปมแหวนเพชร-นาฬิกาหรู แกนนำชาย หอบหลักฐานร้อง บก.ปปป. สอบอัยประมุขปฎัย 8 หมื่นต้น

□ กรธ.ปิดล้างไฟการเมือง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส.และ นายไพฑูริย์ นิติตะวัน อดีตกลุ่ม 40 ส.ว. ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยพรรคการเมืองหลายประเด็น โดยเฉพาะการให้เซตซีโรสมาชิกพรรคเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยนายอุดม

ขึ้นยื่น กรธ.ไม่เคยคิด เซตซีโรสมาชิกพรรคพร้อมชี้แจงการเซตซีโร ไม่ส่งผลที่แตกต่าง เพราะพรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายเหมือนกัน อาทิ ต้องแจ้งจำนวนสมาชิกพรรครวมถึงต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคและจัดทำข้อบังคับพรรคใหม่ นอกจากนี้ ส่วนด้วมองว่าหากมีการล้างไฟ ก็ไม่ได้เป็นประเด็นให้ความเป็นสิ่เสียเหลือง-แดงจางลงไป

□ อัยมโน สนช.รับลูกแก้ ก.ม.

ขณะที่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)คนที่ 2 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขึ้นขึ้นขณะนี้ สนช.ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องข้อเสนอแก้ไขกฎหมายลูกพรรค การเมืองสำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตสนช.ออกมา รับลูกฝ่ายต่าง ๆ เป็นเรื่องที่คาดการณ้ไปทั้งนั้น และขอชี้แจงการแก้กฎหมายต้องผ่านขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามมาตรา 77 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ดังนั้นทุกอย่างมีขั้นตอน ไม่สามารถงุบงิบได้ทันที และไม่สามารถตอบแทน สนช.ทุกคนได้ว่า จะมีการเข้าชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายลูกพรรค

การเมืองหรือไม่

□ โยนรัฐบาลตัดสินใจ

ต่อมานายพีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การที่ สนช. จะเสนอแก้ไขกฎหมายลูกพรรคการเมืองเป็นไปได้ยาก เพราะเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องเสนอมาที่สนช. สำหรับประเด็นที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มมัชฌิมาขอให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคเพื่อสร้างความปรองดองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องแก้รัฐธรรมนูญและคนเสนอแก้ไขควรเป็นรัฐบาล

“เรื่องนี้มีทางออกเพราะมีมาตรา 44 ในการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งคสช. นอกจากนี้ มาตรา 77 วรรค 2 รัฐธรรมนูญ ระบุชัดว่า ต้องรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากจะแก้ไขต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองจะมิมิบ ไม่ได้” นายพีระศักดิ์ ย้ำ

□ พท.ตักคอสืบทอดอำนาจ

อีกด้านหนึ่ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าข้อเสนอสเซตซีโรสมาชิกพรรคการเมืองมาจากตัว

ละครเดิม ๆ ที่สร้างเงื่อนงำให้ทหารเข้ามายึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง ข้อเสนอเซตซีโร่เป็นเพียงความพยายามของคนเก่าเดิมที่ต้องการสร้างกระแสให้พวกของตัวเองสืบต่ออำนาจต่อไปไม่ใช่ความปรารถนาดีต่อประเทศและไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ขอเตือนทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้ใจ หากถึงวันเวลาที่ระบบการเลือกตั้งเปิดประชาชนจะให้ทหารเรียกแก้พวกที่มีจิตใจฝักใฝ่เผด็จการ

นายภูมิธรรม วิเคราะห์ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้คือความพยายามแก้ไขกฎหมายลูกพรรคการเมืองเพื่อยึดโรคแม่เพียงยเวลาถกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งนั่นเกมเซตซีโร่สมาชิกพรรคการเมืองน่าจะเป็เพียงละครอีกฉากเท่านั้นเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจมันใจจะสามารถกลับมาสืบทอดอำนาจได้อีกครั้ง

□ ส.ส.ไร้สังกัดถอยลงคลอง

นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตตรม.ยุติธรรมและแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า กฎหมายลูกพรรคการเมืองเพิ่งออกมาบังคับใช้หากมีการแก้กฎหมายแสดงให้เห็นว่าเจียมนไม่ใช่สมองสะท้อนถึงความล้มเหลวของผู้ร่างเป็นอย่างมาก และส่วนตัวเชื่อมีโอกาสที่รัฐบาลจะรับลูกแก้กฎหมาย เพราะนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเป็นนัยแต่ขณะนี้ไม่มีอะไรชัดเจนต้องตามดูอีกสักพัก

สำหรับประเด็นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มม็อบขมิ้นมาเสนอให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นนายชัยเกษม กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ถอยหลังเข้าคลอง การให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคทำให้พรรคการเมืองไม่แข็งแรงอาจเกิดการซื้อสิทธิขายเสียงในอนาคตได้มาก

□ เย้ยเรื่องฝันที่ไม่เป็นจริง

เช่นเดียวกับนายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยมองว่า ข้อเสนอ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า เป็นเหมือนความฝันที่ไม่เป็นความจริง เพราะรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ และประเทศไทยตกผลึกเรื่องการสังกัดพรรคของ ส.ส.มานานแล้ว ชัดเจนตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ ส.ส.จะย้ายพรรคเป็นเรื่องยากถ้า ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคจะมีปัญหาต่าง ๆ มากมายเหมือนในอดีตที่ขุนวายในการจัดตั้งรัฐบาล คนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต้องวิ่งไปให้ ส.ส. ลงชื่อสนับสนุนพอได้เป็นนายกรัฐมนตรี อยู่กันด้วยผลประโยชน์ วันไหนถ้าผลประโยชน์ขัดกัน

เสถียรภาพของรัฐบาลจะสั่นคลอนและต้องล้มในที่สุด นักการเมืองจะถูกมองเป็นตัวปัญหาและมีอำนาจอื่นแทรกเข้ามาอีก

“วันนี้การเมืองไทยเดินมาถึงจุดนี้ แต่อยากขอให้ ส.ส.กลับไปเป็นปลาในอ่างให้คนอยากเป็นนายกรัฐมนตรี มาดกอีกหรือ มันเป็นไปได้ ไม่ควรขายความคิดเช่นนี้” นายสามารถ ย้ำ

□ เดือน “บิ๊กตู” ผิดคำเวทีโลก

นายสมศักดิ์ ปรีศนันท์ทกุล แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งข้อสังเกตว่าการเสนอแก้กฎหมายลูกพรรคการเมืองทำกันเป็นกระบวนการไม่ต้องทำให้โรคแม่เดินไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศต่อประชาคมโลกเอาไว้ โดยนายสุเทพและนายไพบูลย์ ขึ้นขอแก้ไขกฎหมายพรรคขณะที่ สนช.บางคนแอบอกรับลูก ทั้งนี้ขอเดือนอย่าชักใบให้เรือเสีย และอย่าให้นายกรัฐมนตรี ถูกสังคมโลกตราหน้าเป็นคนพูดแล้วทำไม่ได้ นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวถึงกรณีแกนนำกลุ่มม็อบขมิ้นมา เสนอให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรค เพื่อสร้างความปรองดองว่าวันนี้ นักการเมืองขอมกริดเลือกตัวเองเพื่อต้องการกอบกู้ภาพลักษณ์นักการเมือง ดังนั้นขออย่าเห็นขี้ขี้ และจุดให้ถกถ้อยถ้อยกลับไปอีกเลย กรณี ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคมีบทเรียนที่สังคมรับรู้ว่าเป็นการเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจมากขึ้น

□ “วัชร” ปูดแผนทหารตั้งพรรค

นายวัชร เพชรถอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทหารกำลังเดินเกมสืบทอดอำนาจ โดยให้เครือข่ายออกมาเรียกร้องเพื่อนำไปสู่การเซตซีโร่สมาชิกพรรคการเมืองให้มีค่าเท่ากับศูนย์ เพื่อเปิดโอกาสให้อิสต์ ส.ส.แต่ละพรรคมีข้ออ้างในการย้ายเข้าพรรคทหารได้ง่ายขึ้น โดยมีการจัดวางตัวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าพรรค ขณะที่เลขาธิการพรรคมีกระแสน้ำ มีการเสนอชื่อ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลังให้หรือไม่ โดยดึงเป้าสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

□ ตั้งเป้ากวาดซื้อตัว ส.ส.

นายวัชร เปิดเผยต่อก่อนหน้านี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีการติดต่อทาบทาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ให้เป็นเลขาธิการพรรค แต่ พล.ต.อ.อัศวินปฏิเสธไม่รับตำแหน่ง

สำหรับประเด็นที่มีการออกมาเรียกร้องให้ ส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคต้องการซื้อ ส.ส.ไปสนับสนุนทหารใช้หรือไม่ เพราะสามารถทำได้ง่ายกว่าการที่ ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเหมือนในอดีต แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ก่อประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศ จึงเป็นที่แน่นอนว่า เป้าของการเมืองต้องการยุบสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรค

□ ระดมนักการเมืองค้าน

“ผมจึงขอเรียกร้องให้สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนช่วยกันรณรงค์คัดค้านต่อต้าน แสดงความไม่เห็นด้วย ให้ผู้มีอำนาจรู้ว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของทุกคนทุกพรรค เป็นสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานด้วยความชอบธรรม เป็นมานานกว่าการกำเนิดคณะสช. แล้วจะมาขูดเลือดตามใจชอบเพื่อเอาใจ พล.อ.บางคนไม่ได้” นายวัชร กล่าว

□ จี้ “บิ๊กป้อม” แจงปมนาฬิกาหรู

อีกเรื่องหนึ่งนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สังคมรอฟังคำชี้แจงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เรื่องแหวนเพชรและนาฬิกาที่หือริชาร์ด มิลล์ มูลค่าหลายล้านบาทที่พบข้อมูลแจ้งในบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และขอเดือนหากปล่อยให้คนสงสัยนาน ๆ จะกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของรัฐบาล เวลานี้ประชาชนอยากเห็นการทำหน้าที่ตรวจสอบของ ป.ป.ช. อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ที่สังคมรับรู้ในวงกว้างว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดของ พล.อ.ประวิตร และขอเสนอ พล.ต.อ.วัชรพล ควรมอบหมายกรรมการ ป.ป.ช. คนอื่น ๆ ที่เป็นกลาง เข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเรื่องแหวนและนาฬิกา น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าหรือไม่

□ คาใจ “บิ๊กตู” สองมาตรฐาน

นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า รู้สึกประหลาดใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเรียกร้องสื่อมวลชนให้ลดราวาศอกกับ พล.อ.ประวิตร และไม่ทราบ พล.อ.ประยุทธ์ หมายความว่าไม่ต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ วันนี้ประชาชนเปรียบเทียบกับมาตรฐานในการตรวจสอบของ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างใกล้ชิด ระหว่างการตรวจสอบ



ความตั้งใจทุ่มเท ทำให้งานยากสำเร็จง่าย● หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560.....● “ธนูเทพ” รายงานตัวรับใช้ท่านผู้อ่าน...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี และทีมงาน รัฐบาล

กตช. โดยเฉพาะ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดูแลตลอดไปรังโล่งใจขึ้นเยอะ หลังได้ข่าวดี สหภาพยุโรป หรือ อียู มีมติฟื้นคืนความสัมพันธ์กับประเทศไทย ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะ อียู มองเห็นถึงพัฒนาการของ รัฐบาล กตช.ที่กำลังเดินหน้าไปสู่โรดแมปเลือกตั้ง ตามคำมั่นของ นายกฯประยุทธ์ ที่ประกาศต่อนานาชาติจะให้มีการเลือกตั้งในเดือน พ.ย.2561...งานนี้ถ้ามีเหตุให้การเลือกตั้งต้องลากยาวออกไป แรงสะท้อนกลับก็ต้องแรงเหมือนกัน... โปรรระวังกันให้ดี.....● ผ่างๆ...ชาวสวนยาง คงใจชื้นขึ้นอีกเยอะ เมื่อ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติมาตรการแก้ปัญหาการค้าขายพาราครบวงจร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำและช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมาย 2 แสนตัน ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. วงเงิน 12,240 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานพาราในประเทศ ตามโครงการของกระทรวงต่างๆ 2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางในส่วนของยางแห้ง เพื่อดูดซับยางออกจากระบบ โดยมีเป้าหมายราคาขายที่ 65 บาท ต่อ กิโลกรัม และ 3.โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต ปรับเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางปีละ 2 แสนไร่ และลดพื้นที่ปลูกยางแบบถาวรปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนอีกปีละ 2 แสนไร่ ลดการกรีดยางเพื่อลดปริมาณยางในตลาด.....● “ธนูเทพ” เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาล โดยเฉพาะการที่ นายกฯประยุทธ์ กำชับให้ ทุกกระทรวง ช่วยกันคิดค้นโครงการที่จะเพิ่มการใช้งานในประเทศ เพื่อระบายยางในสต็อก และเป็นการกระตุ้นราคาขายพารา ทั้งการทำถนนที่ใช้อยางเป็นส่วนผสม การใช้อยางปูพื้นสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมไปถึงการลดพื้นที่ปลูกยาง ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน และยกเลิกการทำสวนยางในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนอย่างเด็ดขาด.....● มาตรการแก้ปัญหา

ราคาขายของ รัฐบาล ที่ออกมารอบนี้ แม้แต่ นักการเมืองภาคใต้ ของ พรรค ประชาธิปัตย์ อย่าง ถาวร เสนเนียม และ นริศ ชำนุรักษ์ ก็ยอมรับว่าเดินมา ถูกทาง เพียงแต่ยังกังวลเรื่อง ขั้นตอนปฏิบัติ ที่ต้องผ่านกลไกของรัฐ คือ ข้าราชการ...งานนี้จึงต้องฝากความหวังไว้ที่ กฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและ สหกรณ์ และ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ ที่ต้องควบคุมดูแลบริหารจัดการ ให้ ภาคปฏิบัติ ชับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริง ด้วย ความรวดเร็ว ท้วถึง และ โปร่งใส...ไม่เช่นนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมา ก็จะไม่มีความหมาย เพราะ แก้ปัญหาให้เป็นจริงไม่ได้.....● ยามนี้ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ขึ้นมามีเป็นพิเศษ เพราะนอกจากมาตาม คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จนถึงอายุ 70 ปี ถือเป็นตำแหน่ง อันทรงเกียรติสูงสุดด้านกีฬาโลก ล่าสุด คุณหญิงปัทมา ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ในฐานะ เป็นผู้สนับสนุนวงการกีฬา การศึกษา ดนตรี และวัฒนธรรม ในฐานะประธานชมรม ผู้รู้คุณแผ่นดิน ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน...ส่วน งานบริหารธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท ปล่อยให้ เจ้าตัวสมศักดิ์ ลุยไปคนเดียว ด้วยความเต็มใจ.....● หวังใกล้สิ้นปี พรานพุด ลิปตพัลลภ บอสใหญ่ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เหนื่อยเพิ่มเป็นสองเท่า เพราะต้องทุ่มเทดูแล บริหารงาน โรงแรม Holiday inn vana nava ที่เพิ่งเปิดใหม่กลางสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน เป็นตึกสูงที่สุดในเมืองหัวหิน จำนวน 300 ห้องพัก 5 ห้อง ประชุมใหญ่ และดาดฟ้า vana nava sky มองเห็นวิวรอบเมืองหัวหิน ภูเขา และทะเล เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่.....● หนังสือวางแผง...ประชาคมท้องถิ่น คสช. ปล่อยของเลือกตั้งท้องถิ่น... นิตยสารพระเครื่อง ลานโพธิ์ ภาพปก เหยี่ยวรุ่นแรกหลวงพ่อดี๋ วัดสามกอ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา...ทีเด็ดฮันเตอร์มูนเล่ม 3 ผู้ล่าดาว พลอย โจนส์ แพล.....● สังคมวันอาทิตย์ ...08.00 น. มุลนิธิโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียฯ จัดแข่งขัน

โบว์ลิ่งการกุศล Bowling For Life ที่ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน
.....● 10.30 น. ฉลองพิธีมงคลสมรส ศิริวิมล ประเวศสันติสุข กับ
จิรวัดน์ กุมาภคาม โรงแรมมิราเคิลฯ.....● 18.00 น.วีระพันธ์-
สุนันทา จักรไพศาล และ อรุณ-ชุตินา ชุมพลกุลวงศ์ จัดงานฉลองสมรส
สุนิสา จักรไพศาล กับ ธนพลส์ ชุมพลกุลวงศ์ โรงแรมสยาม เคมปินส์กั
กรุงเทพฯ.....● 18.30 น.ฉลองมงคลสมรส มินตรา สุขบาง กับ วีรพล
ศรีเพ็ญ โรงแรมมิราเคิลฯ.....● 17.00 น.ฉาปนกิจศพ คุณแม่
นงลักษณ์ ภมรนิยม มารดา อิศเรศ, พันธุ์ทิพย์ ภมรนิยม วัดผาสุก-
มณีจักร เมืองทองธานี.....●



เรียงคนมาเป็นข่าว



สเปเชียล



●...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิง นางมาลี จารุสมบัติ เป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติ อย่างสูงต่อผู้วายชนม์ วงศ์ตระกูล และ “ครอบครัวจารุสมบัติ” อย่าง หาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ-พินิจ จารุ สมบัติ-พิจารณ์ จารุสมบัติ-พรรณี จารุสมบัติ บุตร-ธิดา “ลูกแม่มาลี” ขอพระราชทานกราบถวายบังคมทาบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระ มหากษัตริย์คุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นงานพระราชทานเพลิงหลังสวดพระ อภิธรรม และเก็บมาครบ 100 วันแล้วนั้น ทางเจ้าภาพไม่ได้ออกการ์ดเชิญ แขกผู้มีเกียรติแต่ประการใด แต่ใช้โลกโซเชียล สิ่งพิมพ์ ระบบไอที กระจาย ข่าว เชื้อเชิญ ด้วยเกรงว่า ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ทุกย่านในจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริเวณใกล้เคียง ที่ล่วงแล้วแต่มีความ รักความผูกพันเป็นกันเองทั้งสิ้น “เจ้าภาพ” อาจจะไม่ส่งบัตรเชิญได้ไม่ทั่วถึง ทุกครัวเรือน ก็เลยถือโอกาสนี้ กราบเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ



●...นับตั้งแต่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ “บิ๊กปุย” คุณณัฐญา บุญราช ยังไม่มีวันไหนเลยที่จะได้หยุดพัก เข้าเจอมือบยาง สายเจอมือบประมง บ่ายเจอมือบกองทุนฟื้นฟู แต่ละสายมือบก็มียุทธศาสตร์ หลายก๊วน หลายสมาคม หลายสำนัก หลายชมรม แต่ไม่ว่ามาไมไหนดคุณปุยรับได้หมด ถึงแม้จับพลัดจับผลูมานั่งกระทรวงนี้ โดยที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้ฟิตเฟิร์มเตรียมพร้อมร่างกายมาก่อนเท่าไร แต่ก็โชคดียังบ้าง ที่ออกกำลัง เอ็กเซอร์ไซส์ ทั้งวิ่ง ทั้งปั่นจักรยาน เพราะกังวลเรื่องสุขภาพ จึงเอาใจใส่อยู่เหมือนกัน พยายามพักผ่อนให้เพียงพอ ล่าสุดพบหมอ ผลตรวจสุขภาพปกติทุกอย่าง ยกเว้นคอเลสเทอรอลสูงนิดหน่อย แต่โดยทั่วไปฟิตดีมร้อย ลุยงานได้สบาย ทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่บ้านทาวน์เฮาส์ย่านฝั่งธนฯ แต่ที่เพิ่มเติมคือมีตำแหน่งว่าการกระทรวงเกษตรฯ ถ้ามีงานราชการ หนังสือเร่งด่วนบุกถึงบ้านให้เซ็นได้เลยไม่เกี่ยง แต่ถ้าจะมาหา มาพูด มาคุย หรือมาประท้วง คุณปุยยกมือ ขอ 4-5 คนพอ ถ้ามาแล้วไม่ฟัง ไม่แก้ไขปัญหาให้ ค่อยชนมาเป็นร้อยเป็นพัน ไม่ว่ากัน และไม่ว่าจะเรื่องสำคัญขนาดไหน เชิญที่กระทรวงเกษตรฯ โอโง่งต้อนรับได้ดีกว่า มีที่จอดรถเรียบริบาย คุณปุยไม่หลบลิ้นหน้าแน่นอน



ณัฐญา บุญราช



●...โรงแรมหรู 4 ดาว ใหม่ล่าสุด สูงที่สุดของเมืองหัวหิน “ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน” รูดม่านเปิดให้บริการแล้ว ลูกค้ำวีไอพี คนแรก-คณะแรก หาใช่ใครที่ไหน **จรัสพิมพ์ ลิปิตพัลลภ** ประธานกรรมการ บริษัท พราวเรียลเอสเตท จำกัด นั่นเอง เช็กอิน เข้าพักเอาฤกษ์เอาชัย ในโอกาสขอพต์โอเพนนิ่ง พร้อมกับ **สุวัจน์ ลิปิตพัลลภ มาตามดิ่ง-พูนภิรมย์ ลิปิตพัลลภ** เปิดได้ไม่กี่วันคู่รักสุดหวาน **เป็ก-เปรมณัช คงหวานใจ นิว-นภััสสร จอง**



มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14525

Col.Inch: 87.60

Ad Value: 135,780

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 407,340

Clip: Full Color

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นชาวสเปเซียล

อันนี้มูน ประเดิมเลือกโรงแรมบรรยากาศสวยงาม รายล้อมไปด้วยวิวทะเลแบบพาโนรามาเป็นคู่แรก ตีมน้ำผึ้งพระจันทร์สุดแสนโรแมนติกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฮอเลียเดีย อินน์ วานา นาวา หัวหิน พัฒนาต่อยอดจากสวนน้ำ วานา นาวา บริษัทพราว เนรมิตพื้นที่ 35 ไร่ ภายในพรั่งพร้อมไปด้วยสวนน้ำ โรงแรม ร้านอาหาร ครบครัน เป็นศูนย์รวมพักผ่อน ความบันเทิงครบวงจร ทันสมัยที่สุดในเมืองไทย อาคารทรงสูง 140 เมตร สูงที่สุดในเมืองหัวหิน วิวดูทัศนียภาพตา แค “วานา นาวา สกาย” รูฟท็อปบาร์ ชั้น 27 ก็กินขาด จุดชมวิวลอยฟ้า พื้นกระจกใสเห็นวิวอ่าวหัวหิน เขาตะเกียบ เขาเต่า หูมีระดับ เหมาะกับคู่รัก ครอบครัว กลุ่มประชุม สัมมนา ชาร์จแบตพักผ่อน เต็มไปทำงาน ในบรรยากาศชิลชิล ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูต้องห้ามพลาด แลนด์มาร์กใหม่ของหัวหินอยู่ในขณะนี้

คุณอ้อ

ของขวัญชวาณา ทั่วประเทศ

2ธนาคารแจกใหญ่ คืนดอกเบียให้30%

พม. เปิด 9 กล่องของขวัญแจกประชาชน “รวม.เกษตรฯ” จ่อเสนอแพ็คเกจ ♦อ่านต่อหน้า 9

ของขวัญ □ ต่อจากหน้า 1

แก้หนี้เกษตรกร 3.96 ล้านราย เข้า ครม. สัญจร พิษณุโลก 26 ธ.ค. “ปลัดคลัง-พลังงาน” ร่อนหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานงดเรียกราย-จัดหาของขวัญปีใหม่ส่งเจ้านาย บอกให้ส่งการ์ดอวยพรแทน “ธ.ก.ส.-ออมสิน” แจกใหญ่ชวาณาทั่วประเทศคืนดอกเบียให้30 เปอร์เซนต์ “ททท.” จับมือสมาคมบินสุวรรณภูมิ-ตม. แจกของขวัญนักท่องเที่ยวคนที่ 33 ล้านครั้งแรกของไทยแห่ชมเบลเยี่ยมสุดเฮงได้กลับมาเที่ยวไทยฟรี 5 คืน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ธ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รวม.การพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานเปิดตัว “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานในสังกัด พม.ที่เตรียมประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและโครงการสำคัญที่เตรียมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลประจำปี 2561 เพื่อส่งต่อความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

พล.อ.อนันตพร เปิดเผยว่า กิจกรรมพิเศษที่ พม.จัดเตรียม9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับพม.ประกอบไปด้วย 1. ของขวัญเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะคัดเลือกเด็กจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ 5,005 คน จาก 77 จังหวัด เพื่อมอบเช็คเงินสดและชุดของใช้สำหรับเด็กแรกเกิดเป็นมูลค่าชุดละ 1,000 บาท 2. แอปพลิเคชันครอบครัว โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือด้วยการส่งเสริมการรู้สิทธิ รู้ช่องทางกฎหมาย 3. Family Data เปิดประตูเชื่อมบ้านสร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม โดยกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ(พส.)อาสาสมัครร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 252,788 ครอบครัว 4. ผู้สูงอายุ อายุยืนยาวโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เชิญบ้านมอของขวัญ แก่ผู้อายุเกิน 100 ปี ทั่วประเทศ 5. ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดศูนย์บริการที่ อ้อมน้อย ลาดกระบัง สายไหม มีนบุรี

6. 1300 โทรฯ สุขทั่วไทยยิ้มไกลทั่วโลก โดยสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.พม.) บริการสายด่วนช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง โทรฯ เชิญเยือน ลงเยี่ยมบ้าน 7. การเคหะ ลด แลก แจกแถม โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลด ดอกเบีย บ้านแลกบ้าน แจกแบบบ้านผู้สูงอายุ ฟรี 8. มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 2,561 หลัง และ 9. ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยสำนักงานธนาณูเคราะห์ (สทค.) ขยายเวลาลดอัตรา ดอกเบียพิเศษแก่ลูกค้าสถาบันธนาณูเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ม.ค. 2561

วันเดียวกันที่กระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว ว่า กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญของข้าราชการกระทรวงพลังงานภายใต้นโยบาย “Open Office, No Gift policy-เปิดเผยโปร่งใส มีใจไม่รับของกำนัล” เพื่อให้ข้าราชการกระทรวงพลังงานปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นไปตามนโยบายปราบคอร์รัปชันของรัฐบาล มีแนวทางคืองดรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จากบุคคลหรือหน่วยงานและงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

ที่กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่งขอให้ข้าราชการระดับต่าง ๆ ที่นิยมจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาให้งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ โดยให้ใช้บัตรอวยพร ลงนามในสมุดอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรียกรับและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และโรงงานยาสูบก็ได้แจ้งพนักงานขอความร่วมมือตามนโยบายงดรับของขวัญปีใหม่จากลูกค้าเพื่อสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

ด้านนายจักรชัย ศิริไล กรรมการผจก. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมปฏิญาณตนผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และงดรับของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รอง ผจก. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ เรื่อง

มาตรการของขวัญปีใหม่ปีเริ่มต้นใช้ในปี 61 ไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งมีทั้งหมด 3 มาตรการ 9 โครงการ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี คาดว่ามีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ไม่น้อยกว่า 2.2 ล้านราย มีทั้งโครงการชำระหนี้สินจะเสนอคืนดอกเบี้ยลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี 30 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 2-3 เปอร์เซ็นต์ เช่น กรณีลูกหนี้มีหนี้ 2.5 แสนบาท เสียดอกเบี้ย 7 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 1.7 หมื่นบาท ถ้าได้ดอกเบี้ยคืน 30 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับว่าจะได้เงินคืน 5,000 บาท คาดมีเกษตรกรได้ประโยชน์นับล้านราย คิดเป็นวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท รวมทั้งมีโครงการที่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ด้วย

ส่วนที่สามมบินสุวรรณภูมิ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางอโนชา พลินสุตผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พ.ต.ท.หญิง ปัญจวรรณ रिมนดี สว.ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แสดงความยินดีพร้อมมอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยวคนที่ 33 ล้าน ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวทะลุ 33 ล้านคน คือ น.ส.จูลี มาร์ฮาลี เอ ซีย์ อายุ 26 ปี นักท่องเที่ยวชาวเบลเยียม ซึ่งเพิ่งเดินทางมาไทยเป็นครั้งแรก โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 935 จากกรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดแบบอภินันทนาการ 2 ที่นั่ง เส้นทางระหว่างประเทศที่ผู้ได้รับรางวัลมีถิ่นพำนักถาวรกลับมายังไทยพร้อมที่พักโรงแรม 5 ดาว 5 คืน จาก ททท. และบริการรถ AOT Limousine ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พักในกรุงเทพฯ จาก บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ทั้งนี้ในปี 60 ททท.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 35 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศรวม 2.7 ล้านล้านบาท

ทางด้านนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการแก้หนี้ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรยากจนว่า ข้อมูลที่ในส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนยากจนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีกว่า 3.96 ล้านราย โดยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 3.3 ล้านราย ที่จะเหลือกว่า 6 แสนราย คนได้ให้สหกรณ์เร่งสำรวจข้อมูลหนี้ ในส่วนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประมาณ 3 แสนราย มีหนี้เฉลี่ยไม่เกินรายละ 2.5 หมื่นบาท โดยต้องตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้ตกหล่นซึ่งการฟื้นฟูอาชีพจะใช้มาตรการเดียวกับ ธ.ก.ส. โดยการยึดชำระหนี้เงินต้น 5 ปี ดอกเบี้ยลดครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้แนวคิดเงินการไปในทิศทางเดียวกันกับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าแผนฟื้นฟูอาชีพส่วนจะมีงบประมาณ และแผนพัฒนาอาชีพอย่างไรอยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ ในเบื้องต้นจะเริ่มทำโครงการอบรมตัวเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จะจัดเตรียมสหกรณ์ 1.5 พันแห่ง มารองรับผลผลิตจากเกษตรกร 3.96 ล้านราย เข้าฟื้นฟูอาชีพตามแผนแก้จนของรัฐบาลประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร ซึ่งสหกรณ์นำผลผลิตเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจัดตลาดให้กระจายสินค้า พร้อมกันนี้ได้ให้สหกรณ์เอสเอ็มอี 2 พันแห่ง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีก 8 พันแห่งมารองรับ เรื่องการผลิตรับสินค้าจากพัฒนาอาชีพเกษตรกรรายบุคคล

“ธ.ก.ส.มาหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขหนี้ในระบบและนอกระบบ ไปดูว่าสมาชิกสหกรณ์มีหนี้นอกระบบในระบบเท่าไร เพื่อวางมาตรการตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรอย่างยั่งยืนปี 2561 โดย ธ.ก.ส.มาช่วยเกษตรกรทุกกลุ่มรวมถึงสมาชิกสหกรณ์เป็นหนี้สิน ให้ได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงถ้าเงินขาดไม่พอ มีงบมาช่วยให้เกิดสภาพคล่อง โดยแผนแก้หนี้แก้หนี้ รวม.เกษตรฯ จะเสนอเข้ากรม. สัจจกร ที่ จ.พิษณุโลก วันที่ 26 ธ.ค.

เพื่อขอความเห็นชอบกรณีชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร” นายพิเชษฐ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวอีกว่า ในส่วนสหกรณ์ที่มารองรับได้ให้ทำแผนขอรับการสนับสนุนจากรัฐในการเป็นกลไกรับซื้อจากเกษตรกรมาดำเนินการโดยสหกรณ์ต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ ในการแปรรูปโดยตั้งงบประมาณให้ซึ่งปัจจุบันต้องรอรับบางส่วนในปี 60-61 เช่น ชู้งาง ลานตาก โซลโรด โรงสีเป็นอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร และจะดำเนินการรับผลผลิตระดับหมู่บ้าน โดยครั้งนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนระดับประเทศ จังหวัด อ่างทอง ตำบล หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันผลักดันเป้าหมายช่วยเหลือให้เกษตรกรมีกำลังใจพัฒนาอาชีพต่อไป

ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สรุปข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจน 3,959,030 ราย ไม่มีหนี้นอกระบบ 3,510,534 ราย มีหนี้นอกระบบ 448,496 ราย มูลหนี้นอกระบบ 26,515 ล้านบาททั้งนี้เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นหนี้ ธ.ก.ส.ไม่เกินกว่า 300,000 บาทต่อราย ที่จะเข้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรอย่างยั่งยืน โดยจะลดดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งและยืดเวลาชำระหนี้เงินต้น 5 ปี พร้อมกับช่วยลดภาระหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ โดย ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อระยะยาว ถึง 20 ปี ในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนคืนแบบลดต้นลดดอก มีอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1 เปอร์เซ็นต์ให้เกษตรกรนำไปจ่ายคืนเจ้าหน้าที่ขึ้นขอมลดดอกเบี้ยตามกฎหมาย ในอัตรา 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยขณะนี้กำลังเร่งสรุปแผนแก้หนี้ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และ ธ.ก.ส. และจำนวนงบประมาณที่ขอสนับสนุนจากกรม.ในการประชุมกรม. สัจจกร วันที่ 26 ธ.ค. เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร.

ผุดสนามบินเชียงใหม่ 2 ไร่ ท้องที่ ยววม

'อาคม' ลั่นในวงเสวนา สมคิด เชื้อศก. เทกออฟ

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถกแก้ยางราคาดี รอสถ. ครม. ออกมาตรการ ก.เกษตรฯ เล็งตั้ง บ.ร่วมทุน กยท.-สถาบันชื้อยาง (อ่านต่อหน้า 8)

ท้องที่ ยววม

'ศิริ' ลั่นปีเคลียร์ 3 เรื่อง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีในการทำงานที่กระทรวงพลังงาน

ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง คือ 1.การเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 เพื่อให้การผลิตก๊าซของไทยมีความต่อเนื่อง 2.ความชัดเจนเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ที่กำลังเร่งรับฟังความเห็นประชาชนและให้ข้อมูลอย่างรอบ

ด้าน และ 3.แนวทางการเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (รูฟท็อป) เสรี ที่อยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเช่นกัน โดยทั้งหมดจะเป็นตัวชี้วัดการทำงานของกระทรวงฯว่าสอบผ่านหรือสอบตก ดังนั้นจะเร่งทำงานให้สำเร็จ เกิดความชัดเจน ตอบคำถามทุกฝ่ายได้

"ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและแหล่งบงกช ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) โดยในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ จะมีการประชุมภายในระหว่างกระทรวงพลังงานและคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อหารือ 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน คำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์

แก้ยาง

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการนโยบายยางธรรมชาติ พร้อมกับให้สัมภาษณ์แนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม



ของประเทศสูงสุด และช่วยให้มีผู้เข้าแข่งขัน
ประมุขมีจำนวนมากขึ้น” นายศิริกล่าว

16ธ.ค.เคลียร์ชัด5ประเด็น

นายศิริกล่าวว่า สำหรับ 5 ประเด็นหลัก
ที่จะหารือประกอบด้วย 1.ข้อมูลปริมาณ
สำรองและปริมาณการผลิตในระดับความ
เป็นไปได้ต่างๆ กันในแหล่งที่มี แหล่งที่คาด
ว่าจะมี และแหล่งที่ยังไม่ได้สำรวจ 2.เรื่อง
การรื้อถอนแท่นผลิตที่ไม่จำเป็น ไม่ต้องการ
เก็บ และการโอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้
ใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนที่ยังต้องการ
เก็บไว้ใช้งาน รวมถึงหลักการและข้อตกลง
สำหรับการโอน แท่นผลิต ค่าใช้จ่ายการรื้อ
ถอน สำหรับแท่นผลิตที่ต้องการเก็บไว้ใช้งาน
ระหว่างผู้รับสัมปทานปัจจุบัน รัฐ และผู้ชนะ
การประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต และ
การทำสัญญาการโอนดังกล่าว 3.มาตรการที่
สนับสนุนให้ผู้รับสัมปทานปัจจุบันลงทุนเพื่อ
รักษาระดับการผลิตจนถึงสิ้นสุดอายุสัมปทาน
4.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ชนะประมูลภายใต้
สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงทุน เพื่อรักษาระดับ
การผลิตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มสัญญาใหม่
และ 5.หลักการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติ
และผู้ซื้อ

“คาดว่าหลังจากการหารือจะมีความ
ชัดเจน และสามารถสรุปรายละเอียดทั้งหมด
ได้ภายในเดือนมกราคม 2561 จากนั้นน่าจะ
สามารถออกหนังสือเชิญชวนประกวดราคา
หรือที่โออาร์ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยหลักเกณฑ์ที่ตกผลึกแล้วน่าจะทำได้
ให้ผู้ชนะประมูลเร็วกว่าปกติที่ต้องใช้เวลา
พิจารณานาน 7-8 เดือน คืออาจเสร็จก่อน
เดือนกันยายน 2561” นายศิริกล่าว

หารือผู้ผลิตไบโอเพิ่มสต็อกปี100

นายศิริกล่าวว่า สำหรับมาตรการในการ
ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ที่สต็อก
ล้นว่า กำลังร่วมมือกับผู้ผลิตไบโอดีเซล
(บี100) และผู้ค้ามาตรา 7 เพื่อเก็บสำรอง
น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายช่วย
ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ 1-1.5 แสนตัน
ภายใน 1-2 เดือนนี้ โดยผู้ผลิตบี100 จะซื้อ
น้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตัน แบ่งเป็น 5 หมื่น
ตันแรกสต็อกไว้เช่นเดิมเพื่อรอใช้ และอีก
5 หมื่นตันผลิตบี 100 ได้ 2 ล้านลิตรต่อวัน
จากปัจจุบันใช้น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 105,000
ตันต่อเดือน ผลิตบี100 จำนวน 4 ล้านลิตร
ต่อวัน กำลังผลิตอยู่ที่ 6.6 ล้านลิตรต่อวัน

จึงมีกำลังผลิตเหลืออยู่ ขณะที่ปริมาณสต็อก
บี100 นั้น หากเพิ่มกำลังผลิตบี100 ปริมาณ
สต็อกจะเพิ่มขึ้นจำนวน 60 ล้านลิตร จาก
ปัจจุบันจัดเก็บ 92 ล้านลิตร ขณะที่ถึงที่
สามารถบรรจุได้ถึง 165 ล้านลิตร จึงไม่เป็น
ภาระเช่นกัน

“สต็อกทั้งหมดที่ดูดซับมานำมาใช้
ภายใน 2 เดือนนี้ ยืนยันว่าไม่กระทบต่อ
ต้นทุนผู้ผลิตและผู้ค้ามาตรา 7 เพราะการผลิต
เต็มกำลังจะทำให้ต้นทุนลดลง ขณะที่ราคา
ดีเซลเมื่อผลมี100 ก็ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่วนมาตรการระยะยาวกระทรวงพลังงานจะ
พยายามบริหารจัดการให้สามารถผลิตน้ำมัน
ไบโอดีเซล 7% (บี7) ได้ตลอดทั้งปี เพื่อดูดซับ
น้ำมันปาล์มดิบ หากดำเนินการได้จะใช้น้ำมัน
ปาล์มดิบมากขึ้น” นายศิริกล่าว

เคาะช่วยคนจนเฟส2ธ.นี้

นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการช่วย
เหลือผู้มีรายได้น้อยในระลอกที่ 2 หรือเฟส 2
นั้นคาดว่าจะสรุปได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อ
นำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้
สามารถเริ่มมาตรการได้ในปี 2561 โดยขณะ
นี้มอบให้นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ไปดูรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้แผนที่ทำมาปฏิบัติได้จริง ไม่ต้องการ
ให้เขียนไว้เป็นทฤษฎีแล้วนำไปไว้บนหิ้งจะไม่
เป็นประโยชน์

“ในแนวทางที่จะทำนั้น อยากรให้มีการ
เก็บสถิติเลยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการลง
ทะเบียนสวัสดิการ 11.4 ล้านคนนั้น สามารถ
ช่วยสร้างอาชีพได้แค่ไหน และสามารถทำได้
กี่เปอร์เซ็นต์ โดยปลัดกระทรวงการคลังกำลัง
หารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาดไทย
แรงงาน พาณิชย ขณะนี้ยังไม่มีการส่งแผน
มาให้ดูใหม่แต่มีรายงานในเบื้องต้นแล้ว”
นายอภิศักดิ์กล่าว

หนุนเที่ยวหักลดหย่อน1.5หมื่นบ.

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า สำหรับแผนการส่ง
เสริมท่องเที่ยวที่กระทรวงการคลังเห็นด้วย
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่เริ่ม
ในปี 2561 ทั้งปี โดยจะให้นำค่าใช้จ่ายที่หัก
ค่าเดินทาง มาลดหย่อนภาษี วงเงิน 1.5 หมื่น
บาท โดยไม่ใช่เป็นใบกำกับภาษี เนื่องจาก
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองรองส่วนใหญ่
เป็นชุมชน หรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ไม่
ได้อยู่ในระบบภาษี ดังนั้น ให้ใช้เพียงใบเสร็จ

รับเงิน โดยขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่าง
การประสานข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ว่าเมืองรองมีจังหวัดใด
บาง โดยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ตาม
ประกาศของ ททท.

“เรื่องท่องเที่ยวที่นั่น ที่ไม่ให้จังหวัดใหญ่
มองว่าจังหวัดรองนั้นด้อยกว่าจังหวัดใหญ่
ดังนั้น รัฐบาลต้องให้โอกาสกับจังหวัดเหล่านี
นี้ เพื่อดึงให้คนไปเที่ยว เป็นการกระจายราย
ได้ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยคงต้องรอให้
เข้า ครม.ก่อน รายละเอียดต่างๆ จึงจะชัดเจน
ในเบื้องต้นคงจะให้การลดหย่อนภาษีสำหรับ
ที่พักอนุโลมให้ใช้เพียงใบเสร็จรับเงิน เพื่อ
ให้ชุมชนได้ประโยชน์ ค่าเดินทางเช่นตัว
เครื่องบิน” นายอภิศักดิ์กล่าว

20ธ.ค.ธ.ก.ส.ชงช่วยคนจน

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้
ธ.ก.ส.เตรียมเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
(บอร์ด ธ.ก.ส.) ถึงแผนดูแลเกษตรกร ช่วย
เหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 และของขวัญปี
ใหม่จะให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. สิ่งที่ ธ.ก.ส.เตรียม
ไว้ เช่น วงเงินสินเชื่อจำนวน 9 โครงการ
รวม 1 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1%-
MRR (ลูกค้ารายย่อยขึ้นดอกเบี้ยเท่ากับ
7%) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนำมาใช้เป็นเวลา
3 ปี ส่วนการคืนดอกเบี้ยให้กับลูกค้าชำระ
คืนนั้น กำหนดคืน 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระ
ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 เฉลี่ย
แล้วลูกค้า ธ.ก.ส.มีหนี้ประมาณ 2.5 แสน
บาท เสียดอกเบี้ย 1.7-1.8 บาทต่อปี รับ
เงินคืนเป็นเงินกว่า 5 พันบาท โดยเงินที่
คืนให้ให้นำไปตัดเงินต้นในเดือนถัดไป
คาดว่ามูลค่าได้ประโยชน์กว่า 2 ล้านราย
คิดเป็นเงินที่ ธ.ก.ส.ต้องรับภาระประมาณ
4 พันล้านบาท

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ในเรื่องการดูแล
ผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 นั้น มีทั้งการดูแลหนี
นอกระบบ แนวทางช่วยทำให้ผู้มีรายได้น้อยมี
รายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถ
ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือ
ดูเป็นรายบุคคล และใช้เอสเอ็มอีหัวขบวน
ของ ธ.ก.ส.ที่มีอยู่ช่วยเหลือในการช่วยเหลือ
โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียน 11.4 ล้านคน เป็น
เกษตรกร 3.9 ล้านคน และในจำนวนนี้มีลูกค้า
ธ.ก.ส.ประมาณ 9 แสนคน

“แนวทางทั้งหมดคงต้องให้กระทรวงการคลังเสนอไปยัง ครม.ก่อน เนื่องจากบางโครงการต้องขอชดเชยจากรัฐบาล บางโครงการ ธ.ก.ส.สามารถรับภาระได้เอง โดยยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคาร เพราะธนาคารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพภายใน เพื่อมาชดเชยภาระที่ต้องดำเนินการ” นายสมศักดิ์กล่าว

ออมสินเตรียมหมั้นล.ช่วยคนจน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในเรื่องของขวัญปีใหม่ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 นั้น ธนาคารออมสินเตรียมวงเงินไว้สำหรับปล่อยกู้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท มีทั้งมาตรการด้านสินเชื่อ และมาตรการด้านเงินฝาก เช่น ออมก่อนกู้เพื่อให้สามารถรู้ความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนผู้หลังออมนั้นจะให้สินเชื่อพิเศษมากกว่าปกติ 3 เท่า นอกจากนี้ สนับสนุนเงินฝากสำหรับกลุ่มคนรายได้น้อย ถ้าออมติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 100-1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ 3% ถ้าออมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีมีเงินต้นมากถึง 6 หมื่นบาท โดยไม่จำเป็นต้องฝากเท่ากับทุกเดือน แต่ขอให้ฝากสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

นายชาติชายกล่าวว่า ส่วนการคืนดอกเบี้ยให้ผู้กู้นั้น ธนาคารออมสินคืนดอกเบี้ย 30% ให้กับผู้กู้มีวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท มีอยู่ประมาณ 2 แสนราย คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยคืนเป็นเงินสดให้ผู้กู้นำไปใช้จ่ายได้ทันทีจะไม่นำไปตัดต้น โดยกลุ่มคนที่กู้เงินไม่เกิน 3 แสนบาทนั้น จะเป็นกลุ่มรายย่อย เช่น ธนาคารประชาชน เสียดอกเบี้ยประมาณ 10% ต่อปี หรือเสียดอกเบี้ย 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้คืนประมาณ 9 พันบาท โดยออมสินจะคืนเงินเข้าบัญชีให้ภายในไม่เกินกลางเดือนมกราคม 2561

พม.รอกเปิดตัว9ของขวัญปีใหม่

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่าสัปดาห์หน้า พม.ได้จัดเตรียม 9 ของขวัญปีใหม่ พม.เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ของรัฐบาล เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ดังนี้ 1.ของขวัญ

เด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยจะมอบเช็คเงินสดชุด/ของขวัญเด็กแรกเกิดมูลค่า 1,000 บาท ให้เด็กที่คัดเลือกจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 77 จังหวัดจังหวัดละ 65 คน ตามพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 2.แอปพลิเคชันครอบครัวโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือส่งเสริมการรู้สิทธิ รู่ช่องทางรู้กฎหมายครอบครัว 3.แฟมิลี่ค้ำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทำฐานข้อมูลครอบครัว พร้อมเปิดประตูเยี่ยมบ้าน สอบถามข้อเท็จจริง ประเมินและวางแผนแก้ปัญหา 4.ผู้สูงอายุ อายุยืน...ยาว โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้านมอบของขวัญอาทิ อาหารสุขภาพ แก้วอายุเกิน 100 ปี ทุกจังหวัด จำนวน 3,000 คน

ลดดอกเบี้ยบ้าน-โรงรับจำนำ

พล.อ.อนันตพรกล่าวต่อว่า 5.ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดศูนย์บริการที่อ้อมน้อย ลาดกระบัง สายไหม มีนบุรี 6.1300 โทรสุซทั่วไทย ยิ้มไกลทั่วโลก โดยสำนักงานปลัด พม. คัดเลือกผู้ใช้บริการ 2,561 ราย ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจ 7.การเคหะ ลด แลก แจกแถม โดยสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ลดดอกเบี้ยลูกค้ำใหม่ 6.5% ส่วนลูกค้ำเก่าที่ค้างชำระ ลดค่าปรับ 80% แจกแบบบ้านผู้สูงอายุฟรี ได้แก่ แบบบ้านใช้งบประมาณก่อสร้าง 5 แสนบาท 1.5 ล้านบาท 8.มอบบ้านพอเพียงชนบท โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ จำนวน 2,561 หลัง และ 9.ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยสำนักงานธรรมาวุเคราะห์ ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้ำสถานธรรมาวุเคราะห์วันที่ 3-31 มกราคม 2561 อาทิ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี่ยร้อยละ 0.25 ทั้งนี้ พม.จะเริ่มมอบของขวัญปีใหม่ได้ทันทีเลยหลังเสนอ ครม.รับทราบ

บ.ร่วมทุนกยท.-สถาบันเกษตรกรซื้อขาย

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามาเข้าพบ 4 กลุ่ม เช่น เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวสวนยาง และสถาบัน

เกษตรกรยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อขอให้กระทรวงเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่นำเสนอ ส่วนทางด้านราคายางนั้น ไม่มีทางที่จะไม่ผันผวน เพราะราคายางประเทศไทยผูกกับราคาตลาดโลก จึงต้องหาแนวทางต่างๆ มาช่วยเหลือเกษตรกร

นายลักษณ์กล่าวว่า สำหรับแนวทางที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติได้มี 3 แนวทาง 1.ให้เกษตรกรทุกกลุ่ม และทุกครัวเรือน ต้องน้อมนำศาสตร์พระราชาราชาราชการที่ 9 เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เพื่อให้สามารถปลูกยางพาราได้ยั่งยืน เช่น การปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชแซมยาง เป็นต้น 2.การสนับสนุนให้เกษตรกรแต่ละชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อนำน้ำยางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่น หรือยางแท่งเก็บไว้ก่อน และ 3.ให้เกษตรกรเชื่อมโยงสู่สหกรณ์ที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะสหกรณ์ที่มีโรงงานแปรรูป อย่างไรก็ตามแต่ละชุมชนต้องการให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงงานขนาดใหญ่จังหวัดละ 1 โรงงานแปรรูป เพื่อใช้สำหรับแปรรูปยางพารา ลดปริมาณยางพาราเข้าสู่ตลาด

“นอกจากนี้ยังเสนอเป็นแนวคิดให้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท.และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยควรให้ กยท.ถือหุ้นไม่เกิน 50% ของบริษัท เนื่องจากการทำงานจะได้ไม่ผูกขาด สำหรับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อขายยางในตลาด หวังลดปริมาณของยางพาราในตลาด โดยไม่พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง” นายลักษณ์กล่าว

ฝากตกจุดผลผลิตยางต่ำ

รายงานข่าวจาก กยท.ระบุว่า ปัจจุบันปริมาณยางปรับตัวลดลง เนื่องจากมีฝนชุกในพื้นที่ปลูกยางของภาคใต้ ประกอบกับสต็อกยางเงินปรับตัวลดลงกว่า 100,000 ตัน และเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บยางในเมืองชิงเต่า ทำให้ยางเสียหาย 30,000 ตัน ส่งผลให้ปัจจุบันราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 43.29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ปรับตัวสูงขึ้น 0.84 บาทต่อ กก. คิดเป็น 1.97% และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 46.60 บาทต่อ กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.16 บาทต่อ กก. คิดเป็น 2.54%

'กฤษฎา-สนธิรัตน์' ถกแผนเกษตร

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ในช่วงเช้าวันที่ 22 ธันวาคม นาย กฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ จะไปประชุมหารือร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีสหกรณ์จังหวัดและเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการหารือจะเน้นเพื่อให้สามารถทำงานแบบบูรณาการกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลปัญหาสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย ส่วนแผนงานการดูแลพืชเกษตรแต่ละชนิดก็มีแผนของแต่ละชนิดอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้จะทำให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง เป็นการร่วมกันที่คนหนึ่งดูแลการผลิต อีกคนก็หาตลาด เพราะเมื่อมีการผลิตแล้วขายไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรือมีตลาดแต่ไม่มีการผลิตก็ไม่ประโยชน์ ดังนั้น วันนี้ทั้งสองกระทรวงจึงต้องร่วมมือกัน โดยกระทรวงเกษตรฯเข้าไปดูว่าพื้นที่ไหนผลิตอะไร กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเข้าไปดูว่าตลาดจะไปขายที่ไหนได้บ้าง และการทำงานก็ต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่กระทรวงเกษตรฯไปทางกระทรวงพาณิชย์ไปทาง

“หลังจากประชุม คาดว่าจะส่งผลการหารือเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว

'บิ๊กตู่' ฤกษ์พัฒนาวางโครงสร้าง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ ก.บ.บ. โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุมวันนี้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค แม้หลายพื้นที่จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้อง เพื่อให้ศักยภาพให้ออกมาและขับเคลื่อนต่อไป โดยเฉพาะการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะงานทั้งแบบฟังก์ชันและงานของกลุ่มจังหวัด ที่จะต้องสอดคล้องกับระดับภาค เพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง

กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ที่มอหลักหิน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมในพิธี

มือจับทวนซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายกรณ์ ฐิโปล ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อเฟื้อารังการคอร์รัปชั่นในภาครัฐ เข้ายื่นหนังสือถึงนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ขอให้ทบทวนโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี)

(อ่านต่อหน้า 9)

ท่องเที่ยวบูม

พร้อมซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 489 คัน โดยนายกรณ์กล่าวว่า การจัดซื้อครั้งนี้มีข้อสังเกตถึงความผิดปกติของวิธีการเปิดประมูลของ ขสมก.ว่ามีลักษณะไม่ถูกต้องหลายประการ เนื่องจากโครงการจัดซื้อรถเมล์ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทผู้ชนะการประมูลได้ในราคา 3,800 ล้านบาท แต่มีการร้องเรียนจนต้องล้มการประมูลและจัดให้มีการประมูลใหม่ ได้ผู้ชนะใหม่เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ชนะการประมูลในมูลค่า 3,389 ล้านบาท แต่มีข้อติดขัด จนต้องยกเลิกสัญญาไปอีก เมื่อมีการประมูลครั้งใหม่ ขสมก.ก็เลือกใช้วิธีการคัดเลือกที่อาจไม่โปร่งใส ส่งผลให้ต้องสูญเสียงบประมาณที่สูงเกินไป โดยบริษัทที่ชนะการประมูลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา คือ บริษัทเดิมที่ชนะครั้งแรก โดยบริษัทนี้ไปร่วมทุนกับอีกบริษัทหนึ่ง ในราคา 4,020 ล้านบาท เหตุที่มองว่าไม่โปร่งใสนั้นก็เพราะไม่มีการประมูลแบบเปิด แต่เป็นการส่งข้อเสนอให้บริษัทเอกชนบางกลุ่มเข้ามาเสนอราคาเท่านั้น อีกทั้งยังมีบริษัทที่ไม่เคยเข้าร่วมการประกวดราคาของ ขสมก.มาก่อนก็ให้เข้าร่วมเสนอราคาด้วย

“ราคาที่มีการจัดซื้อในครั้งนี้นี้ก็สูงกว่าราคาประมูลรอบก่อนๆ หลายร้อยล้านบาท ทั้งที่ควรนำราคาเก่ามาเป็นราคากลางในการจัดซื้อ แต่ก็ทราบมาว่าทาง ขสมก.เป็น

ผู้ปรับราคากลางขึ้นมาที่ 4,020 ล้านบาทเอง โดยอ้างว่าเพราะไม่มีบริษัทใดเข้าเสนอราคา ตลอดจนการขยายเวลาส่งมอบรถที่ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เปิดให้บริการรถเมล์เอ็นจีวีโดยเร็ว” นายกรณ์กล่าว

'ประยุทธ์' ฤกษ์แก้ราคายางดี

เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยกล่าวว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรการยางธรรมชาติในหลายมาตรการด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลดีกับการประกอบกิจการในประเทศไทย เพราะยางพาราเป็นสินค้าสำคัญของประเทศ มีผู้ที่อยู่ในวงจรมีเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกร วันนี้เราต้องพยายามทำให้ปัญหาหลุดพ้นจากปัญหาของการเมืองให้ได้ โดยต้องหามาตรการที่ฝ่ายรัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ยอมรับ

เวลา 15.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในหลายประเด็น ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบการ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้หารือร่วมกัน ซึ่งมาตรการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณจำนวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการขาดเงินสดดอกเบี้ยในการหาเงินทุนต่างๆ ทั้งนี้คิดว่าการแก้ไขปัญหาจะค่อยๆ ดีขึ้น เพราะการแก้ปัญหา นั้นจะให้หรือหาคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากราคายางพาราผูกพันกับท้องตลาด มีผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ยางพาราโลก โดยรัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบ อย่างไรก็ตามอย่าเร่งรัดกดดันตนเลย ทั้งนี้จะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาต่อไป

สมคิด ลั่นมีหน้าเทกออฟครั้งใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอร์บัส โดยมีนายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายไพโรจน์ ชูโชคิตถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นายสิหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และนายเพเทอร์ หรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี

นายสมคิดเปิดเผยภายหลังการลงนามว่า เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมามีการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันระหว่างการบินไทยและแอร์บัสว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งก็สามารถสรุปผลการศึกษได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด จนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยเชื่อว่าในปี 2561 จะเป็นปีเทกออฟครั้งใหญ่ นำความเจริญมาสู่ภูมิภาค และมาที่ไทยมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะทำให้มีคนมาใช้สนามบินมากขึ้น ดังนั้นการทำให้สนามบินอุตะเภาคือศูนย์กลางการบินเกิดขึ้นได้แน่นอน โดยเห็นว่าการศึกษาเพื่อร่วมกันดำเนินการถือเป็นเรื่องที่ดี แต่โอกาสจะไม่รอ หากศึกษาไปเรื่อยๆ

ลั่นโครงการไตรมาสแรกปีหน้า

นายสมคิดกล่าวว่า ทั้งนี้ อยากเห็นการลงนามเพื่อเริ่มดำเนินโครงการในไตรมาส 1 ปี 2561 จะเริ่มการฝึกอบรม หรืออะไรก่อนก็ได้ โดยการบินไทยจะต้องหาพื้นที่ และหากเป็นไปได้ ในโอกาสที่ยุโรปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแล้ว ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในไตรมาส 1 ปีหน้า ก็ต้องการเห็นการลงนามในสัญญาดำเนินโครงการร่วมกัน หรือหาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถเดินทางไปได้ ตนจะเดินทางไปแทนเอง เพื่อให้โครงการเกิดขึ้นได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 เพราะเมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องทำให้เร็ว

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับการทำให้เป็นศูนย์กลางการบินนั้นจะต้องทำให้ครบวงจร และต่อไปก็ต้องทำให้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบินที่ครบวงจร เป็นต้น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางจริงๆ ไม่แพ้ใครในภูมิภาคนี้ โดยในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยปีนี้ก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 34-35 ล้านคน ขณะที่เดียวกันก็ต้องไปหาลูกค้าไม่ว่าจะ

เป็นจีน หรือสายการบินอื่นด้วย โดยเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้เกิดได้แน่นอน

แอร์บัสอุตะเภาคักยภาพพร้อม

นายฌอง ฟร็องซัวร์ ลาวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแอร์บัส เครื่องบินพาณิชย์กล่าวว่า ในช่วงที่ทีมงานของการบินไทยและแอร์บัสได้ประเมินศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมในเรื่องของทำเลทางภูมิศาสตร์ควบคู่ไปกับแรงงานที่มีฝีมือและศักยภาพทางการตลาด โดยแอร์บัสคาดการณ์ฝูงบินที่ให้บริการในเอเชียและแปซิฟิกจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จากจำนวนประมาณ 6,100 ลำ เป็น 17,000 ลำ และประเมินมูลค่าของภาคส่วนการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคนี้อย่างเดี่ยวอยู่ที่ประมาณ 6.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายฌองกล่าวว่า สนามบินอุตะเภาสถาพรองรับอากาศยานได้ทุกขนาด และยังมีโรงงานซ่อมบำรุงแบบครบครันที่ดำเนินการโดยการบินไทยอยู่แล้ว โดยมีแรงงานฝีมือที่ชำนาญการ และในช่วงปีหน้า การบินไทยจะเริ่มทำการบำรุงรักษาเครื่องบิน เอ 380 โดยการดูแลของทีมแอร์บัสที่อยู่ที่สนามบินอุตะเภา และในอีก 10 ปีข้างหน้าก็จะมีการสร้างโรงเก็บเครื่องบินใหม่ ซึ่งในที่สุดสนามบินอุตะเภาก็จะกลายเป็นสนามบินที่มีสองรันเวย์

ตั้งศูนย์ซ่อม-โรงเก็บเครื่องบิน

นายฌองกล่าวว่า นอกจากศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (เอ็มอาร์โอ) ที่รองรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินลำตัวกว้างทุกประเภทแล้ว สถาบันด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) การบินไทย และแอร์บัส ก็จะถูกสร้างขึ้นที่สนามบินอุตะเภาด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีมายังภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ แอร์บัสยังวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมวัสดุคอมโพสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการบินและอวกาศของไทย และในที่สุดแผนงานระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะเห็นโรงเก็บเครื่องบินแห่งอนาคตที่แสดงให้เห็นว่าการบำรุงรักษาเครื่องบินจะมีวิวัฒนาการอย่างไรในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยีเออาร์แบบเสมือนจริง

และการทำให้เป็นระบบดิจิทัล

ทุ่ม1.1หมื่นล้านลงทุนอุตะเภา

เรืออากาศโทรณชัย วงศ์ช่อคุ้ม ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นชี้ว่าการลงทุนเอ็มอาร์โอจะใช้วงเงินรวม 11,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนงานโยธาและก่อสร้างทำอากาศยานอุตะเภาของกองทัพเรือ 7,000 ล้านบาท และการลงทุนอุปกรณ์และเครื่องมือ 4,000 ล้านบาท ซึ่งการบินไทยและแอร์บัสอาจแบ่งกันลงทุนฝ่ายละ 50% หรือ 2,000 ล้านบาท โดยการบินไทยและแอร์บัสต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กองทัพเรือในอัตรา 3% ของวงเงินการลงทุน 7,000 ล้านบาท และ 1% ของรายได้ แต่ก็ยังต้องหารือเพื่อสรุปเรื่องอัตราค่าเช่าอีกครั้ง

คาดเปิดให้บริการได้ในปี'64

เรืออากาศโทรณชัยกล่าวว่า สำหรับอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการอย่างต่ำอยู่ที่ 13% และใช้เวลาการคืนทุน 11 ปี โดยเดิมวางแผนจะลงนามสัญญาร่วมทุนกับแอร์บัสในอีก 2 ปีข้างหน้า และเปิดให้บริการทั้งหมดในปี 2565 แต่เมื่อรัฐบาลเร่งรัดให้ลงนามภายในไตรมาสแรกปีหน้า ก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วขึ้นเป็นปี 2564 โดยในปีแรกที่เปิดให้บริการ คาดว่าจะรองรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินได้ประมาณ 60-100 ลำต่อปี นอกจากนี้จะเชิญสายการบินพันธมิตร เช่น ไทยเวียดเจ็ท ลูฟท์ฮันซ่า และจีน มาเป็นลูกค้าประจำ และหากธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็มีโอกาสรองรับซ่อมอากาศยานแห่งที่ 2 ในปี 2577

เรืออากาศโทรณชัยกล่าวต่อว่า ตอนนี้นักการบินไทยอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ โดยรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสม และจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาตามขั้นตอน คาดว่าจะได้รับการเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป จากนั้นการบินไทยและแอร์บัสจึงสามารถลงนามร่วมทุนและเริ่มก่อสร้างได้

เล็งผุดสนามบินเชียงใหม่แห่ง2

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่



บูมเชียงใหม่

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน...ประตูสู่โอกาส” โดยมี นายชรรค์ชัย นุนปาน ประธานกรรมการเครือมติชน ให้การต้อนรับแขกรับเชิญและวิทยากร ณ ลานนา บอลรูม โรงแรม แชนกรี-ลา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” จัดสัมมนา เชียงใหม่ 2018 : จุดเปลี่ยน ประตูสู่โอกาส โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้มีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และออกมาเป็นกฎหมาย โดยมีกรอบกำหนดไว้ชัดเจน ต่อไปไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย และเริ่มมีแผนปฏิบัติทุก 5 ปี

สำหรับเชียงใหม่ควรทำแบบสนามบินภูเก็ต เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเชื่อมถึงกันกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อนาคตเชียงใหม่ต้องมีอีกหนึ่งสนามบิน โดยอยู่ระหว่างการเสนอ เนื่องจากต้องรับนักท่องเที่ยวมากถึง 10 ล้าน ตัวสนามบินเดิมจะมีการสร้างที่จอดรถและตัวอาคารหลังใหม่รองรับโดยสาร 20 ล้านคน

ถกยูนสร้างรฟ.กทม.-เชียงใหม่

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ จ.ลำพูน จะใช้เวลา 1 ปี ในการออกแบบ และก่อสร้างปี 2563 และต้องมีการจัดการบริหารการเดินทางให้ดีระหว่าง 2 สนามบิน โดยใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยให้เกิดความคล่องตัวในเชียงใหม่ให้มากกว่าเดิม ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ หรือกันมา 2 ปีแล้ว แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม่ ซึ่งได้หารือกับทางญี่ปุ่นว่าจะขอยระยะทางลงมา และทยอยสร้างไปเรื่อยๆ ทางญี่ปุ่นก็เห็นด้วย อาจจะเริ่มต้นขั้วแต่หากตั้งตัวได้ก็จะไปได้เร็ว (อ่านรายละเอียด น.2)

แก้มสินค้าเกษตร-เลี้ยงไก่ไข่เขียวไอยยุ โจทย์ท้าทาย 'กฤษฎา บุญราช'

สัมภาษณ์



คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล “ประยุทธ์ 5” ซึ่งเหลือเวลาบริหารบ้านเมืองอีก 1 ปีเศษได้แต่งตั้ง “กฤษฎา บุญราช” อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ฟังด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ อีก 2 คนประกอบด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายวิวัฒน์ ตल्पกำร อดีตประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยกันจับเค็ลื้อนและสร้างผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมรอการแก้ไขทั้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว รวมถึงปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ฯลฯ

เป้าหมาย 1 ปีที่เหลือ

“กฤษฎา” ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สิ่งรัฐมนตรีทั้ง 3 คนได้ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงปีเศษนับจากนี้คือ การแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนต่างๆ ของเกษตรกรให้ลดน้อย

ลง การวางระบบการเกษตรที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปมาต่อยอดได้เช่น เกษตรแปลงใหญ่ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาผลักดันสู่ภาคการปฏิบัติจริงของเกษตรกรและขยายผลต่อ บนหลักการที่ว่าเมื่อเกษตรกรปลูกอะไร หรือเลี้ยงอะไรแล้วควรขายได้อย่างไร น้อยในราคาเท่าทุน หรือสูงกว่า และจะดูแลเรื่องลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกันเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มในลักษณะนี้หากรัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องใด จะพูดหรือทำได้ง่ายกว่า และไม่เสียงบประมาณมาก

“การมารับหน้าที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ถ้าบอกตามจริงก็ยอมรับว่าหนักใจ แต่หนักใจของผมไม่ใช่หนักใจแล้วไม่ทำงาน แต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง เพราะครั้งแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีติดต่อผมไปผมปฏิเสธ แต่ท่านบอกว่างานนี้เป็นงานของชาติบ้านเมือง ถ้าคุณรักชาติบ้านเมืองก็มาช่วยกัน ผมได้ยืนยันว่าผมรักชาติบ้านเมือง



△ กฤษฎา บุญราช

เหมือนกันจึงได้ตัดสินใจมาช่วย”

งานด่วนแก้ราคาพืชผล

อย่างไรก็ดีแม้จะไม่ได้โตมาจากข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ แต่ในฐานะที่ทำงานกับกระทรวงมหาดไทยมา 38 ปี เริ่มต้นจากเป็นข้าราชการในส่วนภูมิภาค เป็นปลัดอำเภอ เป็นนายอำเภอ ก็ได้ลงพื้นที่ตลอด เวลาเกษตรกรมีปัญหาความเดือดร้อนก็จะมาที่ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ก็ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องโครงสร้าง รู้ลักษณะ

เนื้องาน และปัญหา ทำให้สามารถที่จะชี้แนะในเชิงบริหารได้ว่าวิธีการทำงานจะแก้หรือทำอะไร ขณะรัฐมนตรีช่วย 2 คนมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรมาโดยตรงก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ไข้ปัญหาได้

“งานที่ต้องเร่งแก้ไข้เฉพาะหน้า ได้แก่ ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาสาธารณสุข อาทิ น้ำท่วมภาคใต้ ส่วนการวางแผนระยะกลางเช่นการปรับปรุงโครงสร้างข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่อยู่ในอำเภอ

ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้ทำงานร่วมกันได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดความเดือดร้อนของเกษตรกรต้องมาก่อนเป็นลำดับแรกที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ เช่น หนี้สินของเกษตรกร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าขายพาราตกต่ำ และต้นทุนค่าให้สูงขึ้นนั้น เบื้องต้นที่ได้ประกาศจะดำเนินการแล้วคือจะไม่นำยางในสต็อกของรัฐจำนวน 1.4 แสนตันออกมาขายแข่งในตลาดเพื่อลดชีพพลาย

เร่งกู้ยาราคาร่วง

ขณะที่ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้รายงานให้ ครม.รับทราบถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ 3 มาตรการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมาย 2 แสนตัน 2. มาตรการ

ราคายาง
90-100 บาท
ต่อกิโลฯ
เหมือนเมื่อก่อน
คงยาก

ชดเชยดอกเบี้ย 3% แก่ผู้ประกอบการยางเพื่ออุดหนุนส่งออกจากระบบ 3.5 แสนตันและ 3. การชะลอกรีดยางในพื้นที่สวนยางของหน่วยงานรัฐเพื่อชะลอ

ปริมาณยางที่จะออกสู่ระบบกว่า 5,000 ตันในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

“ส่วนเรื่องความร่วมมือชะลอการส่งออกยางของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป้าหมาย 3.5 แสนตันนั้นต้องรอดูความชัดเจนของอีก 2 ประเทศก่อน ผมจะยังไม่เซ็นความตกลง และจะให้ตรวจสอบยางในสต็อกเอกชนก่อน ขณะที่การตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าการกรยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลการตรวจสอบยังไม่ถึงมือ แต่คำตอบของผมก็คือจะดูตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย สมมติว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แล้วข้อกฎหมายให้ผมต้องทำอะไรก็จะทำแบบนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะปลดหรือไม่ปลดผู้ว่าการ อย่างไรก็ตามก็ดีเรื่องยางมันจะทำให้ราคากะเตื้องขึ้นได้ แต่จะปรับปรับไป 90 บาท 100 บาทต่อกิโลฯ เหมือนเมื่อก่อนคงยาก ยกเว้นน้ำมันขึ้นไปเกิน 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคายางก็จะขยับสูงตาม”

หวังได้ใบเขียวไอยูยู

ส่วนเรื่องที่สหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองไทยเรื่องมีการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) นั้น ขณะนี้ไทยสามารถทำตามกฎระเบียบของอียูได้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว แต่อีกมุมหนึ่งกรมประมงกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับชาวประมงไทยเนื่องจากชาวประมงระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลกำหนดกฎเกณฑ์ตามพ.ร.ก.การประมงฉบับใหม่มีความเข้มข้นกว่ากติกาของไอยูยู เรื่องนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากชาวประมงว่าหากจะออกข้อบังคับ

อะไรขอให้มีความหมายประมงมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกด้วย ซึ่งก็ได้รับข้อเสนอมา

“กรมประมงบอกว่าถ้าไม่เข้มแบบนี้เดี๋ยวเราขัดกฏกติกาของเขา เราก็คงโดนอีกจากใบเหลืองก็อาจจะกลายเป็นใบแดง ส่วนข้อถามที่ว่า มีแนวโน้มที่ไทยจะได้ใบเขียวในเมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งเหลือเวลาทำงานอีกปีกว่าหรือไม่ อันนั้นคือเป้าหมายที่ผมพยายามจะทำให้ได้” กฤษฎา กล่าวทิ้งท้าย ■

และนโยบายของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันราคายางในท้องตลาดให้ทยอยสูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมกับความเป็นจริงของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเร็ว

ศรีสุวรรณยื่น'ปปช.'สอบป้อม

ที่สำนักงานปป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือเพิ่มเติมถึงคณะกรรมการปป.ช. ผ่านนายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อขอให้ตรวจสอบพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กรณีถูกตั้งข้อสงสัยไม่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินในส่วนนาฬิกาหรูและแหวนเพชร รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจงใจยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบปป.ช.ทราบ และกรณีร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติ

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ได้ตรวจสอบพบว่า พล.อ.ประวิตร ในนาฬิกา ริชาร์ด มิลล์ รุ่น RM30 ซึ่งเป็นคนละเรือนกับที่ใส่ในวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยนาฬิกาเรือนดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ซึ่งไม่ปรากฏในเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปป.ช. รวมทั้งยังพบนาฬิกาข้อมือปาเดจัสซ์ ฟิลลิปส์ โรเล็กซ์ และแหวนเพชรหลายวง มูลค่าหลายล้านบาท เชื่อว่าหลักฐานเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญให้ปป.ช.สามารถชี้มูลได้ว่า รองนายกฯ ได้จงใจปกปิดทรัพย์สินที่ต้องแสดงต่อปป.ช.หรือไม่ และอาจจะเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติด้วยหรือไม่

ด้านนายสุทธิกล่าวว่า เรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ ล่าสุดก็ได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประวิตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ คงต้องรอการชี้แจงจากทางรองนายกฯ แต่ปป.ช.ก็ไม่ได้มีนงอนใจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ ส่วนที่ประธานปป.ช.ถือเป็นคนสนิทของพล.อ.ประวิตรนั้น คนมั่นใจในการทำงานอย่างตรงไปตรงมาของปป.ช. ส่วนเรื่องของประธานนั้นคนไม่อาจก้าวล่วงได้

ศาลยังไม่ได้หนังสือจาก'สนช.'

จากกรณีเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม สนช.เพื่อพิจารณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกต.ได้เสนอในที่ประชุมว่า สนช.จะให้ประธานสนช.ทำหนังสือสอบถามที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ถึงวิธีการสรรหาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกต.ในส่วนศาลฎีกาทันทีสองคน ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยเปิดเผยตามขั้นตอนหรือไม่

นายเดชา คำสิทธิ เลขาธิการศาลฎีกา กล่าวสั้นๆ ว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือสอบถามดังกล่าว จาก สนช.มายังศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมานายสุรชัย หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหาก ทาง สนช.มีหนังสือมาสอบถามในประเด็นดังกล่าว ศาลฎีกาก็จะมีหนังสือตอบกลับตามขั้นตอนต่อไป

สมชัยชี้ลงคะแนนผิดก็แก้ไข

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กต. กล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายใหม่กำหนดให้วิธีการลงคะแนนเลือก กต. 2 คน จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ลงคะแนนโดยเปิดเผย การหาข้อยุติว่าเปิดเผยหรือไม่คงไม่ใช่ไปขออนุญาตศาลคิดว่าเปิดเผยแล้วหรือไม่แล้วจบกัน แต่ควรมีหลักในการเทียบเคียงระหว่างวิธีการลงคะแนนที่ศาลปฏิบัติกับสิ่งที่เป็มาตรฐานหรือคำจำกัดความของคำว่าลงคะแนน โดยเปิดเผย เช่น รัฐธรรมนูญระบุให้การเลือกตั้งของประชาชนต้องลงคะแนนด้วยวิธีการลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยกาในบัตรและนำไปหย่อนในที่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ใครหรือข้อบังคับการประชุม สนช.กำหนดว่า การลงคะแนนโดยลับหมายถึงการกาในบัตรและนำไปใส่

“หากผลของการเทียบเคียงปรากฏว่ามีความใกล้เคียงไปในทางใด ก็ควรเป็นการสรุปว่าการลงคะแนนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หากผิดก็ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อย่าอธิบายให้กลายเป็นเรื่องที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลย ยังอยู่กับอีกนาน” นายสมชัยกล่าว

'วิญญู'แจงวิธีแก้กม.พรรค

ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เกรืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอของนายไพฑูย์ นิตติฉวน ที่ต้องการให้แก้ไขพ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้ทุกพรรคเกิดความเท่าเทียมกัน ว่า ชังมองไม่ออก เพราะมันสามารถดำเนินการได้ 2 ทาง คือ ถ้าแก้ไขโดยใช้มาตรา 44 ก็เป็นเรื่องของ คสช. ซึ่งคนยังไม่ได้รับมอบหมายใดๆ ทั้งสิ้น หรืออีกทางก็โดยสภา ซึ่งก็เป็นเรื่องของ สนช. ที่จะดำเนินการกันเอง รัฐบาลไม่เกี่ยว เพราะตามรัฐธรรมนูญระบุว่าการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กรม.จะขอแก้ไขไม่ได้ จะต้องเป็นเรื่องของ สนช.โดยใช้เสียง 1 ใน 10 คือประมาณ 25 คนที่จะต้องเสนอ แต่จะแก้ไขอะไร แก้อะไรตนไม่ทราบ

นายวิญญูกล่าวว่า ประเด็นสำคัญวันนี้เรารู้ อยู่แล้วว่ามันมีกรณีที่เป็นเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองในบทเฉพาะกาลว่าจะต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ภายในเวลา 90 วัน หรือ 180 วัน ถ้าไม่ทำแล้วจะเสียสิทธิ เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหามันก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหา และเคยบอกแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาทางที่หนึ่ง คือปลดล็อกและทางที่สองคือแก้ไขกฎหมาย ซึ่งการแก้ไขกฎหมายนั้นทำได้ 3 อย่าง คือแก้ด้วยการออกมาตรา 44 หรือ 2.แก้ด้วยการออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) และ 3.แก้โดยเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง

ปิดไม่รู้อื่นเลือกตั้ง'

เมื่อถามว่าเป็นห่วงกันว่าถ้าแก้แล้วจะส่งผลทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป นายวิญญูกล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้ โดยเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้คุย แต่ คสช.คุยหรือไม่ตนไม่ทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นถูกวิจารณ์เป็นการส่งสัญญาณจาก คสช.ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่ต้องมีเลือกตั้ง นายวิญญู กล่าวว่า ไม่ทราบ พุคยก เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อยู่แล้วว่าจะอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หากไม่มีการเลือกตั้งแล้วจะทำอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ แต่หากจะแก้รัฐธรรมนูญตามที่เสนอกัน ถ้าอย่างนั้นก็เรื่องใหญ่มาก ใหญ่จนเป็นไปไม่ได้

ชี้ชังไม่สังกัดพรรคมาเข้าไป

นายวิญญูกล่าวถึงข้อเสนอของนายสมศักดิ์ ที่เสนอให้ส.ส. ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง โดยนายวิญญูขออนุญาตว่า นายสมศักดิ์เสนออะไรบ้าง เห็นเสนอหลายอย่างมาก แก่งเสี้ยนก็จะเอา อะไรก็จะเอา แต่ข้อเสนอที่ว่า ส.ส. ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นเป็นไปไม่

ได้ เพราะรัฐธรรมนูญบังคับอยู่แล้วว่าต้องตั้งกติกพรรคการเมือง ถ้านายสมศักดิ์พูดอย่างนี้เมื่อสัก 10 เดือนที่ผ่านมาคงได้ แต่ตอนนี้มันไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว และมาตรา 44 ก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ ถ้าจะทำอย่างนี้นายสมศักดิ์พูดก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญ

นายวิษณุกล่าวว่า ความจริงเรื่องนี้ทาง กรธ. ก็มีการคิดกันและพูดกันมาแล้ว มีการชั่งน้ำหนักแล้วระหว่างสังกัดและไม่สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าสังกัดพรรคดีกว่า เพราะจะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะรวมเป็นรัฐบาลได้ และสุดท้ายก็อาจจะมีการซื้อตัวกันซึ่งก็จะทำให้การเมืองไม่เรียบร้อย นี่คือสิ่งที่พูดกันมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตั้งแต่สมัยนายบรรศักดิ์ อุวรรณโณแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อมันจบไป ก็ไม่แปลกที่จะมีการเสนอมาริเริ่มตอนนี้ นักวิชาการหลายคนก็มีการเสนอว่าไม่ควรสังกัดพรรคแต่เป็นการเสนอให้สังคมรู้สึกว่าจะไม่สามารถจะนำไปสู่การปฏิบัติได้

พท.ยัยสนช.รับลูกแก้กม.พรรค

วันเดียวกัน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองว่าไม่ทราบเจตนาของผู้ที่เสนอแก้ไขว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไร แต่ดูแลแล้วไม่ได้เสนอแก้ไขเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขอย่างแน่นอน จึงเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก อีกทั้งกฎหมายพรรคการเมืองเพิ่งจะประกาศใช้มาได้แค่ 2 เดือน แล้วจะมาเสนอแก้ไขกันแบบนี้ สนช.เป็นผู้พิจารณากฎหมายฉบับนี้ สามารถจะแก้ไขอย่างไรก็ได้ตั้งแต่ช่วงที่เสนอกฎหมายเข้าไป กลับออกมารับลูกที่จะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีก เท่ากับว่าที่ผ่านมาสนช.พิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่รอบคอบเลยหรือ แบบนี้ประหลาดจริงๆ

“คนเหล่านี้เวลาพูดอะไรออกมาก็ขัดแย้งกันไปหมด ที่บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้นควรสนับสนุนให้พรรคการเมืองได้มีจำนวนสมาชิกเยอะๆ แต่กลับจะมารีเซ็ตสมาชิกที่มีอยู่แล้ว และให้พรรคการเมืองต้องมาริเริ่มนับหนึ่งเพื่อหาสมาชิกกันใหม่ โดยอ้างว่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับพรรคการเมืองใหม่ๆ ไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่เขาทำกัน” นายพงศ์เทพกล่าว

จีเลือกตั้งยึดโรดแม่ป

นายพงศ์เทพกล่าวว่า หากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจริง เชื่อว่าจะไม่กระทบกับโรดแม่ปของการเลือกตั้ง การที่จะแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง แล้วจะออกมาให้เหตุผลว่าทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามกำหนดคตินั้นทำไม่ได้ ยิ่งพล.อ.ประยุทธ์ระบุน่าต้องรอให้กฎหมายลูกเสร็จทุกฉบับถึงจะมีการเลือกตั้งก็เป็นไปไม่ได้ เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีเพียงแค่ 4 ฉบับ ซึ่งขณะนี้เหลืออีก 2 ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เมื่อกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จ รัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ดังนั้นแม้ว่ากฎหมายลูกอื่นๆ จะยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่เกี่ยวกับ การเลือกตั้งก็ต้องเกิดขึ้นตามโรดแม่ป

นายสามารถ แก้วมีชัย อธิบดีส.ส.เชิงนโยบาย ในฐานะคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญพรรค พท. ให้สัมภาษณ์กรณีการเสนอให้แก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง ว่า คงจะให้ทางออกหากครบกำหนด 90 วัน ซึ่งทางออกคือการแก้บทเฉพาะกาลและถ้าแก้ไขเรื่องขอลื่อนเวลาอย่างเดียว ตรงนั้นจะเป็นทางออกหนึ่ง แต่ปัญหาเท่าที่ฟังคืออาจมีเรื่องอื่นด้วย เช่น พรรคเกิดใหม่จะเสียเปรียบพรรคเก่า ต้องรีเซ็ตสมาชิกพรรค มองว่าตรงนี้ไม่ใช่ เพราะกฎหมายฉบับที่ออกมาใหม่ พรรคใหม่ได้เปรียบพรรคเก่าอยู่แล้ว หากทุกอย่างเดินไปตามกรอบที่กำหนดให้เวลาพรรคการเมืองไว้ 90 วัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้ดำเนินกิจกรรมเพราะเวลาผ่านไปสองเดือนแล้ว แต่หากจะไม่ปลดล็อก ทางออกอีกทางหนึ่งคือการแก้กฎหมายประกอบเรื่องเลื่อนเวลาแต่ต้องไม่ลามไปแก้เรื่องอื่น เพราะไม่เช่นนั้นจะลามไปเรื่อยๆ แล้วไปกระทบเรื่องอื่นอีก

ชี้ไม่สังกัดพรรคมีปัญหาคือ

นายสามารถกล่าวถึงข้อเสนองาน ส.ส. ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ว่า สิ่งนี้เป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นความจริงได้แล้ว ทุกอย่างถูกเขียนไว้หมดแล้วในรัฐธรรมนูญ ถ้านายสมศักดิ์เสนอก็คควรเสนอก่อนจะมีการร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้เรื่องจะสังกัดพรรคหรือไม่ นั่น คคสก็ถกกันมา

นานมาแล้วในสังคมไทย

“ปัญหาของรูปแบบนี้คือใครที่จะมาเป็นนายกฯ ต้องไปขอรายชื่อผู้สนับสนุน ครั้นนี้จะทำให้มีการซื้อเสียงขายเสียงกันจำนวนมาก และต่อมาเมื่อนายกฯ เข้ามาทำงาน นายกฯ ต้องทำงานภายใต้การต่อรองของผู้สนับสนุน ในที่สุดแล้วการเมืองจะขาดเสถียรภาพ จะล้มลุกคลุกคลานกว่าที่เป็นอยู่ ในที่สุดก็จะทำให้เกิดการยึดอำนาจอีก วันหนึ่งเมื่อกฎีกาออกมาแล้วนายสมศักดิ์ไม่น่าจะออกมาพูดเรื่องนี้ แต่น่าจะเดินไปตามกติกาที่มีอยู่ เพราะไม่เช่นนั้นก็ต้องไปรื้อกติกาใหม่” นายสามารถกล่าว

ปพ.ชัด ‘สมศักดิ์’ ย่อนยุค

ด้านนายอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงแนวคิดของนายสมศักดิ์ที่เสนอให้ ส.ส. ไม่สังกัดพรรคว่าเป็นแนวคิดที่ย่อนยุค และก่อปัญหาต่อพัฒนาการทางการเมืองมากกว่า เพราะการที่ ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองทำให้การดำเนินการของนักการเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และเป็นเรื่องส่งเสริมให้พรรคการเมืองซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองมีความเข้มแข็ง ต่างจากการให้ ส.ส. ไม่สังกัดพรรคที่การดำเนินงานจะเน้นไปที่ตัวบุคคลมากกว่า และความขัดแย้งที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากเรื่องของการเมือง แต่เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจใช้อำนาจเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ดำเนินการดูแลอำนาจ

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีการแสดงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบต่างๆ ข้อสมมติฐานที่ว่าความขัดแย้งมาจากพรรค แล้วให้ไปใช้ ส.ส.อิสระทั้งหมดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งแต่ละครั้งนักการเมืองทุกคนต่างยอมรับผลการเลือกตั้ง ไม่ได้เกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้ ส่วนข้อกังวลว่านักการเมืองจะถูกควบคุมโดยนายทุนพรรคนั้น ประชาชนก็ไม่ต้องสนับสนุน และหากมีพรรคที่ให้อิสระกับนักการเมือง ไม่ถูกนายทุนครอบงำ ก็สามารถทำเพื่อส่วนรวมได้มากกว่า

ห่วงโรดแทรกซ้อน

“การจะให้เลือกตั้ง ส.ส. 400 คน โดยไม่สังกัดพรรค ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอีกรอบ ซึ่งอาจจะก่อโรดแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เพราะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น และการทำประชามติกันอีก ต้องใช้เวลานาน จะยิ่งทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออก

“ไปอีกอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ไม่ได้รับทราบที่มาจากเสียงของประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไข ปัญหา แม้ข้อเสนอดังกล่าวจะมาจากความปรารถนาดี แต่ไม่ควรที่จะทำตาม” นายองอาจกล่าว

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงข้อเสนอของนายสมศักดิ์ว่า ในขณะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญมีการถกเถียงจนตกผลึกแล้วว่าระบอบประชาธิปไตยจะเดินไปได้ ส.ต.ต้องสังกัดพรรค และในอดีตก็เห็นความล้มเหลวของระบบรัฐสภาที่ ส.ต.ไม่สังกัดพรรคมาแล้ว ทำให้รัฐบาลอยู่ยาก การกำหนดนโยบายแต่ละเรื่องทำไม่ได้เลย เมื่อสิ่งนี้ตกผลึกไปแล้วจะกลับมารื้อฟื้นใหม่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีหลักการของคนทีคิดเรื่องนี้ ส่วนประเด็นเรื่อง ส.ต.เขต 400 คนก็ตกผลึกแล้วเช่นกัน ว่าการที่เอาระบบสัดส่วนผสมมาเพราะไม่ต้องการให้คะแนนตกน้ำ ทำให้ทุกคะแนนมีความหมาย ข้อเสนอเรื่อง 400 คน 400 เขตเป็นระบบเก่า รัฐธรรมนูญก็ผ่านการประชามติมาแล้ว และหากจะแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องไปทำประชามติ ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญเลยจะดีหรือไม่ แล้วใช้มาตรา 44 เพียงอย่างเดียว จึงอยากให้ผู้มีอำนาจอยู่บนหลักการ อย่าโผล่ กลับไปกลับมา ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน ผู้ที่บริหารประเทศชาติในตำแหน่งสำคัญอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนอย่าทำตัวให้ไม่มีความไว้วางใจเพราะประเทศชาติจะมีปัญหาเพราะตนเอง

นิพิฏฐ์ชี้สมคบคิดเลื่อนเลือกตั้ง

“เชื่อว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ในขณะนี้ ทั้งการเสนอแก้กฎหมายพรรคการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อเลื่อนการเลือกตั้ง หรือไม่ให้มีการเลือกตั้งโดยมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอน จึงมีการรับลูกแบบแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นเรื่องที่มีผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในบ้านเมืองคิด ผมไม่เรียกร้องให้ปลดล็อกหรือให้เลือกตั้ง แต่ขออวยพรให้คุณประยุทธ์ คุณประวิตร อยู่ไปจนถึงไม่ท้ายออกทอง กระบองยอดเพชร อยู่จนฉือไม้เท้ากลับบ้าน เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้ และผู้มีอำนาจจะได้มีบทเรียนด้วยว่า ท่านกำลังอยู่ตรงไหน

และความพ้อคืออยู่ตรงไหน” นายนิพิฏฐ์กล่าว นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส. นครนายก พรรค ปชป. กล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆ ล้วนมาจากผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะฝ่ายเท่านั้น วันนี้ปัญหาความทุกข์ยากจากเศรษฐกิจปากท้อง ค่าครองชีพในครัวเรือนของประชาชนถูกมองข้าม ไม่มีใครลงมือแก้ไข และยังปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ทำผิดกฎหมายในยุคลยุโอว่าปฏิรูปประเทศ แต่การโกงก็ไม่ได้ลดน้อยกว่ายุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง กระบวนการตรวจสอบถูกละเลย จัดหลักธรรมาภิบาล ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ถูกเพิกเฉย แต่กลับมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายหลักกฎหมายสำคัญถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจของบางกลุ่มบางพวก การทำเช่นนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้เห็นผลได้อย่างไร ผู้มีอำนาจทั้งหลายคิดถึงกันบ้างหรือไม่

อัยการนัด 24 ม.ค.-สั่งฟ้องปปส.

ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด รัชดาฯ อัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้เรียกผู้ต้องหาในสำนวนคดีพิเศษที่ 261/2556 หรือคดีร่วมกันเป็นกบฏในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกรวม 53 คน เป็นผู้ต้องหาเพื่อรายงานตัวและฟังคำสั่งคดี โดยวันนี้มีเพียงทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางมาเพื่อรายงานตัวและรับฟังคำสั่งเท่านั้น

โดยมีรายงานว่าหลังจากการเข้ารายงานตัวแล้ว ทางคณะทำงานอัยการเจ้าของสำนวนได้แจ้งคำสั่งแก่ทนายความผู้รับมอบอำนาจมาฟังคำสั่งให้คนมาฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่ 24 ม.ค. 2561 นี้ โดยกรณีนี้คำสั่งดังกล่าวทางอัยการมีคำสั่งว่าตัวผู้ต้องหาทุกคนต้องเดินทางมาฟังคำสั่งด้วยตนเอง เนื่องจากวันดังกล่าวทางอัยการจะมีคำสั่งเลขว่าจะฟ้องผู้ต้องหารายใดและขอหาใครบ้าง ซึ่งตัวผู้ต้องหาจะต้องมีการเตรียมหลักทรัพย์มาให้พร้อม เพราะหากมีคำสั่งฟ้องในวันดังกล่าว โดยที่ไม่มีเหตุขัดข้องใด อีก ทางอัยการจะนำตัวผู้ต้องหาที่มีความเห็นสั่งฟ้องไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาตามที่อยู่ที่ได้มีคำสั่ง ซึ่งหากมีการฟ้องคดีผู้ต้องหาต้องใช้หลักทรัพย์หากประสงค์ในการยื่นประกันตัว

แหล่งข่าวจากฝ่ายผู้ต้องหาบอกว่า ในวันดังกล่าวทางกลุ่มผู้ต้องหาที่จะเตรียมหลักทรัพย์ให้พร้อมเพื่อต้องยื่นประกันตัวในชั้นศาล ส่วนวันนั้นจะสั่งคดีได้เลยหรือไม่นั้น ไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับทางอัยการ แต่คาดว่ากรณีที่อัยการมีคำสั่งกำชับให้ผู้ต้องหาทุกคนมีคำสั่งในวันดังกล่าว แต่ถ้าจะมีเหตุเลื่อนได้ก็คงเป็นเรื่องของผู้ต้องหาบางรายอาจแจ้งว่ายังไม่พร้อมหลักทรัพย์ในการประกันแต่คงเลื่อนไปได้ไม่กี่วัน ส่วนหากอัยการมีคำสั่งฟ้องจะฟ้องไปก่อนบางส่วนหรือไม่นั้น ไม่ทราบ คงขึ้นอยู่กับอัยการจะพิจารณาในวันดังกล่าวอีกที